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สรุปผลการประชุม 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ 
ครั้งที่ ๘ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ 
ณ  ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ CB ๔๐๖ (ห้องประชุมงบประมาณ) ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา   

________________ 
  

เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุมแล้ว นายอนุรักษ์  จุรีมาศ รองประธานคณะกรรมาธิการ  
คนที่เก้า ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม ได้เชิญผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเข้าชี้แจงรายละเอียดการขอรับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้ 

 
เรื่องท่ีพิจารณา 

มาตรา ๑๒ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
และหน่วยงานในก ากับ  

๑. ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
๒. ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
    ส าหรับกองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์   
๓. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  
๔. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ส าหรับกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
๕. กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
๖. กรมกิจการเด็กและเยาวชน ส าหรับกองทุนคุ้มครองเด็ก  
๗. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
๘. การเคหะแห่งชาติ  
๙. กรมกิจการผู้สูงอายุ   
๑๐. กรมกิจการผู้สูงอายุ ส าหรับกองทุนผู้สูงอายุ  
๑๑. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
๑๒. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
      ส าหรับกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  
๑๓. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

มาตรา ๑๓ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
และหน่วยงานในก ากับ 

๑. ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
๒. กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)  
๓. ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
๔. ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) 
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ผลการพิจารณา 
 มาตรา ๑๒ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
และหน่วยงานในก ากับ 

ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความม่ันคงของมนุษย์    ๒,๐๐๗,๕๕๒,๘๐๐ บาท 
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ๔๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

และกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ปัญหาการดูแลผู้ สู งอายุ  คนยากไร้  แก้ปั ญหาอย่างไร และกรณี คนพิการดูแลไม่ทั่ วถึ ง  

หากงบประมาณมีจ ากัดแก้ปัญหาอย่างไร และการช่วยเหลือคนพิการที่มีศักยภาพ หน่วยงานมีการเตรียมการ
อย่างไร และขอทราบแผนของหน่วยงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข 
 - งบเหลือจ่ายในปีที่ผ่านมามีจ านวนเท่าใด และสาเหตุที่มีงบเหลือจ่ายคืออะไร มี แผนเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายในปีต่อไปหรือไม่  
 - ขอทราบถึงประสิทธิภาพของโครงการต่างๆมี โครงการใดที่ใช้งบประมาณสูงแต่ประสิทธิภาพ 
น้อย ประเมินความคุ้มค่าอย่างไร และขอทราบความซ้ าซ้อนงบประมาณระดับพ้ืนที่  มีการบูรณาการ 
กับหน่วยงานท้องถิ่นหรือกระทรวงในพ้ืนที่หรือไม่ ตรวจสอบงบประมาณท่ีมีความซ้ าซ้อนหรือไม่  

- โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพกลุ่ม เปราะบางเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปี  ๒๕๖๘  
กรณีมีวิทยากรมาให้ความรู้ผลการด าเนินการเป็นอย่างไร มีส่วนเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้
หรือไม่ และเพราะเหตุใดจ านวนเครือข่ายมากกว่ากลุ่มเป้าหมาย และในจ านวนพื้นที่ต้นแบบรับมือการปรับตัว
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการเลือกจ านวนพื้นที่อย่างไร  

- ขอรายละเอียดโครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในปี ๒๕๖๙ จ านวน ๔๕ ล้านบาท 
และขอทราบว่ากองทุนมปีัญหาอุปสรรคท่ีท าให้การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ไม่มีความคืบหน้า 

- ในปี ๒๕๖๙ ขอทราบว่ากองทุนมีระบบฐานข้อมูลผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือไม่และเชื่อมโยง
กับกระทรวงอ่ืนได้หรือไม่ สามารถติดตามฟ้ืนฟูผลทันทีได้หรือไม่ แผนการใช้เทคโนโลยีหรือไม่ 

- ส่วนของกองทุน ขอทราบรายละเอียดการสนับสนุนโครงการเพ่ือป้องกันและปราบปราม  
การค้ามนุษย์ มีลักษณะกิจกรรมเหมือนกับปี พ.ศ. ๒๕๖๘ หรือไม่ และในปี พ.ศ. ๒๕๖๙ จะมีกิจกรรม 
ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีด้วยหรือไม่ 

- ประเด็นเงินช่วยเหลือฉุกเฉิน ๓,๐๐๐ บาท เงื่อนไขการขอรับสิทธิเป็นอย่างไร และมีการกระจาย
งบประมาณลงพ้ืนที่อย่างไร 

- พ้ืนที่ที่ได้รับเงินช่วยเหลือฉุกเฉินมากหรือน้อย มีเกณฑ์การพิจารณาอย่างไร 
- งบประมาณเงินช่วยเหลือฉุกเฉิน รวมทั้งประเทศของทุกกรมที่ เกี่ยวข้อง มีจ านวนเท่าใด  

และเคยมีการโยกงบประมาณไปใช้ส าหรับภารกิจอ่ืนหรือไม่ 
- โครงการเงินช่วยเหลือฉุกเฉินตอบโจทย์สถานการณ์ฉุกเฉินได้จริงหรือไม่ และมีตัวชี้วัดอะไร 
- ประเด็นกลุ่มเปราะบางที่จะรับมือกับสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง สอบถามว่า เครือข่ายที่มีอยู่และ

กลุ่มเปราะบาง มีกลไกกระบวนการท างานอย่างไร และมีการวางเครือข่ายการท างานอย่างไร รวมทั้ง  
๑๑ พ้ืนที่ มีการใช้งบประมาณในหมวดใด 
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หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ศูนย์บริหารกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลจากภัยพิบัติเป็นการแก้ปัญหาเชิงรุกและร่วมด าเนินการ  

กับกรมบัญชีกลางไม่ได้เกิดความซ้ าซ้อน ซึ่งยังใช้งบประมาณไม่ถึงร้อยละ ๑๐  
- งบต่างประเทศ งบรายจ่ายอ่ืน ใช้ในการด าเนินกิจกรรมด้านเด็กที่อยู่ในเวทีระหว่างประเทศ  

การพัฒนาด้านเด็ก พัฒนาที่อยู่อาศัย โดยได้ท างานในภาพรวมแบบเชิงรุก 
- โครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในปี ๒๕๖๙ จ านวน ๔๕ ล้านบาท เป็นการดูแล

ผู้เสียหาย ค่าใช้จ่ายโครงการ ๗๖ จังหวัดและเครือข่ายองค์กรการค้ามนุษย์และรางวัลน าจับการค้ามนุษย์ 
ในปี๒๕๖๘ ด าเนินการไป ๑๔๗ คดี เกณฑ์รางวัลน าจับจ าแนกกรณีร่วมกระท าผิดสามคนขึ้นไป กรณีความผิด 
ค้ามนุษย์ทั่วไปการตระเตรียมกระท าความผิดสองคนขึ้นไป 

- ในการท างานด้านการค้ามนุษย์เป็นประเด็นการท างานของรัฐในเชิงบูรณาการท างานอย่างต่อเนื่อง 
และรับข้อสังเกตของสหรัฐอเมริกามาด าเนินการ โดยมีการดูแลผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง ส่วนเรื่องข้อมูล  
มีฐานข้อมูลเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหาย ซึ่งมี ๑๐ หน่วยงานที่มีการบันทึกข้อมูลทันที 
และมีการรับแจ้งเหตุที่เป็นแอปพลิเคชัน 

- ประเด็นการวางเครือข่ายและกลไกการท างาน ชี้แจงว่า หน่วยงานมีการท าแผนภาคเป็นเขต 
ครอบคลุม ๗๖ จังหวัด เป็นลักษณะหน่วยงานทางวิชาการ จ านวน ๑๑ เขต และในระดับพ้ืนที่ มีการลงระดับ
ต าบลในทุกอ าเภอ 

- ประเด็นเงินคืนคลัง ชี้แจงว่า ตัวอย่างกรณีเงินคืนคลัง เช่น ในสถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้  
ที่มีงบประมาณในการเยียวยา เพราะเหตุสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปหรือด้วยข้อจ ากัดของการเข้าถึง  
ความช่วยเหลือ ท าให้มีงบประมาณท่ีต้องคืนคลังจ านวนกว่า ๗ ล้านบาท 

- ประเด็นตัวชี้วัดโครงการ ชี้แจงว่าหน่วยงานมีกลไกในการประเมินโครงการ และมั่นใจว่า  
การประเมินโครงการของหน่วยงานมีความครบถ้วนและครอบคลุม 

- ประเด็นเงินช่วยเหลือฉุกเฉิน ๓,๐๐๐ บาท หน่วยงานขอจัดส่งเป็นเอกสาร 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ขอให้หน่วยงานพิจารณาแนวทางการใช้งบประมาณในการก าหนดตัวชี้วัดสูงขึ้น แต่งบประมาณ 

กับลดลงจะเป็นการปรับลดงบประมาณที่มีผลต่อเด็กและเยาวชนและส่งผลประสิทธิภาพต่อการบริหาร
งบประมาณในการด าเนินกิจกรรมของเด็กและเยาวชน 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็ก  

แรกเกิดแบบถ้วนหน้าขอทราบว่าด าเนินการเรื่องใด 
๒. ขอรายละเอียดค่าใช้จ่ายพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือเสริมสร้างสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพกลุ่มเปราะบางเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
- นายชวาล  พลเมืองดี กรรมาธิการ ขอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการเงินช่วยเหลือฉุกเฉิน ดังนี้ 
๑. เงินช่วยเหลือฉุกเฉิน ๓,๐๐๐ บาท เงื่อนไขการขอรับสิทธิเป็นอย่างไร  และมีการกระจาย

งบประมาณลงพ้ืนที่อย่างไร 
๒. พ้ืนที่ที่ได้รับเงินช่วยเหลือฉุกเฉินมากหรือน้อย มีเกณฑ์การพิจารณาอย่างไร 
๓. งบประมาณเงินช่วยเหลือฉุกเฉิน รวมทั้งประเทศของทุกกรมที่เกี่ยวข้อง มีจ านวนเท่าใด และเคยมี

การโยกงบประมาณไปใช้ส าหรับภารกิจอ่ืนหรือไม่ 
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๔. โครงการเงินช่วยเหลือฉุกเฉินตอบโจทย์สถานการณ์ฉุกเฉินได้จริงหรือไม่ และมีตัวชี้วัดอะไร 
- นายชิตวัน  ชินอนุวัฒน์ กรรมาธิการ ขอเอกสารการ ดังนี้ 
๑. ข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียนย้อนหลัง ๑๓๐๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๘ 
๒. ข้อมูลการถูก Cyberbullying  ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๘ 

 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ    ๑,๙๔๓,๕๕๓,๐๐๐ บาท 
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม   ๗๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ

สังคมในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอทราบแผนงานการแก้ไขปัญหากลุ่มคนไร้บ้าน มีโครงการใดที่ตั้งงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหา  

และข้อแตกต่างระหว่างต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานคร และอ านาจของหน่วยงานกับส่วนท้องถิ่นแตกต่าง
อย่างไร มแีผนงานใดควรถ่ายโอนให้ส่วนท้องถิ่น  
 - ในขีดความสามารถรองรับความต้องการในอนาคต คนไร้บ้าน บ้านกลางชุมชน ปัจจุบันมีการใช้
ประโยชน์มากน้อยเพียงใด ค่าท่ีดิน ๑๓๐ ล้านบาท จ านวนรองรับ 
 - กรณีที่หน่วยงานได้รับงบประมาณน้อยลงกว่าปี ๒๕๖๘  ขอทราบว่าหน่วยงานมีวิธีคิดโครงการ
สนับสนุนการจัดบริการชุมชนอย่างไรและส่งผลต่อการลดความสามารถของกองทุนในการช่วยเหลือดูแล  
กลุ่มเปราะบางซึ่งเศรษฐกิจสังคมอยู่ในภาวะวิกฤตอย่างไร โครงการ พัฒนาศักยภาพสภาองค์กรชุมชน 
หากได้รับงบประมาณลดลงจะไม่สามารถด าเนินการได้  และอาจกระทบกับองค์กรชุมชน ชุมชนอาจไม่มีที่อยู่
อาศัยชั่วคราว 

- ขอทราบว่ากรณีมีการกระจายงบประมาณให้กับชุมชน กองทุนจะมีวิธีการจัดการไม่ให้งบประมาณ 
มีความกระจุกตัวได้หรือไม่  ท าให้ปัญหาความซ้ าซ้อนในหลายพ้ืนที่หมดไปหรือไม่  ปัญหาระบบ  
แพลตฟอร์มดิจิทัล เปิดเผยต่อสาธารณะสามารถป้องกันการจัดสรรไม่โปร่งใสได้หรือไม่ 

- ขอรายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไป ที่สนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ด้านสวัสดิการสังคม 
งบประมาณ ๑๕๐ ล้านบาท และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ส าหรับค่าใช้จ่ายงานพระธรรมจาริก งบประมาณ  
๙ ล้านบาท ว่ามีความจ าเป็นเร่งด่วนอย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ในประเด็นเรื่องคนไร้บ้าน คนจิตเวช ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดอ่ืน ไม่ได้มีจ านวนมาก 

เมื่อเทียบกับนานาประเทศ หน่วยงานได้ส่งเสริมให้ท้องถิ่นด าเนินการและได้มีการบูรณาการระหว่าง
กรุงเทพมหานครและส่วนท้องถิ่น 

- ประเด็นเรื่องสวัสดิการคนไร้ที่ พ่ึงมีการแก้ปัญหาในเรื่องค่าเช่าคนละครึ่งและเรื่องบ้านกลาง  
โดยมีข้อจ ากัดในเรื่องค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนบ้านกลาง ส่วนสถานคุ้มครองคนไร้ที่ พ่ึงกลุ่มเป้าหมาย  
มีความแออัดมาก โดยมีการใช้พ้ืนที่ในนิคมสร้างตนเองคัดกรองผู้ที่สามารถฝึกอาชีพได้ และเรื่ององค์กร
สวัสดิการชุมชนมีการให้เงินสนับสนุนเพ่ือให้มีการกระจายทั่วถึง การน าดิจิทัลแพลตฟอร์มมาใช้ได้มี  
การน ามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ 
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- ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินนิคมล าตะคอง เป็นการชดเชยเยียวยาประชาชนที่ประสบปัญหาภัยพิบัติ
น้ าท่วมเขื่อนและมีการอพยพมาท ากินในที่ดินและได้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน หากมีการออกโฉนดที่ดินครบถ้วน 
ทุกแปลงท าให้ไม่อาจติดตามได้และอยู่นอกเหนือจากการเก็บข้อมูล 

- ในปัจจุบันมีจ านวนอาสาสมัคร ๓.๗ แสนคน พัฒนายกระดับผู้ช่วยคนพิการมีค่าตอบแทนมากขึ้น
และในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพการท างานมีการขยายผลอย่างต่อเนื่อง 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ควรมีการแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการและการใช้งบประมาณของกองทุนส่งเสริม

พัฒนาอาชีพคนพิการ และหากด าเนินการไม่ได้ประโยชน์ต้องเพ่ิมตัวชี้วัดของกองทุน 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล กรรมาธิการ ขอข้อมูลการใช้ประโยชน์จากที่ดินนิคมสร้างตนเอง 

ล าตะคอง มีการขอใช้ประโยชน์เป็นโรงแรมมีก่ีราย และอนุมัติจ านวนกี่โรงแรม  
- นายภัณฑิล  น่วมเจิม กรรมาธิการ ขอเอกสาร รายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไป ที่สนับสนุนองค์กร

เอกชนสาธารณประโยชน์ ด้านสวัสดิการสังคม งบประมาณ ๑๕๐ ล้านบาท และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ส าหรับ
ค่าใช้จ่ายงานพระธรรมจาริก งบประมาณ ๙ ล้านบาท ว่ามีความจ าเป็นเร่งด่วนอย่างไร 

 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน    ๑๘,๐๖๖,๓๘๑,๓๐๐ บาท 
กองทุนคุ้มครองเด็ก     ๔๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมกิจการเด็กและเยาวชน และกองทุนคุ้มครองเด็กในประเด็น 

ต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- สอบถามแนวคิดปรับเปลี่ยนกระบวนการได้มาของสภาเด็กและเยาวชนหรือไม่ และจะมีการเลือกตั้ง 

ในระดับประเทศหรือไม่เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมกับกลไกของประเทศโดยตรง 
 - ขอทราบหลักเกณฑ์คุณสมบัติของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเรื่องภูมิล าเนาจะมีแผน 
การปรับเปลี่ยนหรือไม ่ในการเชื่อมโยงสถาบันทางการเมือง มีแนวคิดขยายช่องทางหรือไม่  
 - ขอทราบความคืบหน้าในการถ่ายโอนภารกิจของสถานเด็กและเยาวชนไปยังท้องถิ่น และจะโอน
งบประมาณไปด้วยหรือไม่ ส่วนสภาและเยาวชนในระดับประเทศหากสังกัดในหน่วยงานจะเหมาะสมหรือไม่ 
 - ฐานข้อมูลสารสนเทศพัฒนาเด็ก ซึ่งยังไม่มีการประเมิน และมีผลการประเมิ นที่ต้องปรับปรุง  
มีปัญหาใดมีแนวทางแก้ไขอย่างไร 
 - แสดงความคิดเห็นว่าหน่วยงานได้รับงบประมาณจ านวนน้อย เด็กแรกเกิดมีจ านวนน้อย ผู้สูงอายุ 
มีจ านวนมากล้นประเทศ การตั้งงบประมาณของหน่วยงานที่ให้กับเด็กยังขาดความเป็นธรรม  
 - ขอให้ชี้แจงรายการเงินอุดหนุนฝึกอบรม การพัฒนาสวัสดิภาพเพ่ืออุดหนุนเลี้ยงดูเด็ก ๕๗ ล้านบาท 
และในการด าเนินงานของศูนย์เด็กเล็กเห็นว่ามีการท างานซ้ าซ้อนกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
 - ขอทราบว่ามีการปรับปรุงสภาเด็กและเยาวชนระดับต าบล อ าเภอ จังหวัดและระดับประเทศอย่างไร
และขอทราบความชัดเจนการโอนถ่ายภารกิจไปยังหน่วยงานอื่นเป็นอย่างไร 
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 - กรณีเด็กแรกเกิด เด็ก ๑ ใน ๔ ของเด็กอายุ ๐-๕ ขวบมีพัฒนาการไม่สมวัย ขอทราบว่ามีโอกาส 
ที่จะพัฒนาหรือไม่อย่างไร และในโครงการระบบดิจิทัลยกระดับพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย ๔.๙ ล้านบาท
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเรื่องดังกล่าวหรือไม่  
 - เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ขอทราบจ านวนเด็กที่ไม่ได้รับ มีแผนรองรับอย่างไร และเด็กพัฒนาการ 
ไม่สมวัยสอดคล้องกับตัวเลขติดตามประเมินเด็กหรือไม่และมีการติดตามในส่วนที่ไม่ได้รับเงินหรือไม่ อย่างไร 
หากมีการประสานกับกรมอนามัยจะเกิดประโยชน์มากขึ้น 
 - กรณีครอบครัวอุปถัมภ์เด็ก ๑๓๒ ล้านบาท หากมีผู้สนใจเข้าร่วมมีหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างไร  
มีจ านวนที่ขอและได้รับกี่รายมีผลการประเมินอย่างไร ความยั่งยืนในอนาคตเป็นอย่างไร 
 - ขอทราบว่านโยบายมีหน่วยงานในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล
หรือไม่ และอาสาสมัครในการให้ความรู้กับประชาชนควรมีการดูแลเรื่องสวัสดิการให้ทั่วถึง  

- กรณีที่ไม่มีระบบติดตามการใช้จ่ายของเด็กในแต่ละกรณี จะมีการน าเทคโนโลยี AI มาใช้เพ่ือวัดผล
เชิงคุณภาพของการใช้จ่ายเงินของกองทุนหรือไม่ 

- เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนในการจัดกิจกรรมและพัฒนาเครือข่าย งบประมาณ ๑๕๔ ล้านบาท 
สอบถามว่า ผลสัมฤทธิ์คืออะไร  
 - ขอข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ๕๑,๐๐๐ แห่ง ที่หน่วยงานให้ข้อมูลว่าอยู่ภายใต้การดูแล 
ของหลายกระทรวง และมีการยกระดับในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๒๖ แห่ง ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เพ่ิมจ านวน
ยกระดับพัฒนาเด็กปฐมวัย จ านวน ๔๖๔ แห่ง และในปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ก าหนดไว้จ านวนสามร้อยกว่าแห่ง 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ภารกิจในการก าหนดนโยบายแนวทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในการปกป้องคุ้มครองเด็ก 

มีหน่วยงานในสังกัด ๑๐๘ แห่ง เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด จ านวนสภาเด็กและเยาวชนในการมีส่วนร่วม 
ในแนวคิดเด็กคิดเด็กน าผู้ใหญ่หนุน การมีส่วนร่วมเป้าหมายจ านวน ๑.๖ แสนคนอยู่ในกรอบงบประมาณ  
และแนวคิดพัฒนาสภาเด็กระดับอ าเภอ จังหวัด และประเทศ ยังจ าเป็นต้องมีกลไกในการมีส่วนร่วม 
ในทุกระดับ เกณฑ์การพิจารณาคือ ภูมิล าเนา อายุขั้นสูงไม่เกิน ๒๕ ปี ขณะนี้มีการสนับสนุนสภาเด็ก 
และเยาวชนมากขึ้น มีหน่วยงานสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมมากขึ้น 

- ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการด าเนินการเรื่องมาตรฐาน
ชาติเพ่ือให้เกิดการท างานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีคุณภาพ มีการเร่งรัดเข้าสู่การพัฒนาตนเอง มีการยกระดับ  
๒๖ แห่ง ปี ๒๕๖๘ เพ่ิมจ านวนยกระดับพัฒนาเด็กปฐมวัย  ๔๖๔ แห่ง ปี  ๒๕๖๙ ก าหนดไว้จ านวน 
สามร้อยกว่าแห่ง 

- เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดถ้วนหน้า หน่วยงานได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี  อยู่ระหว่างรวบรวม 
ความคิดเห็นจองหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากมีการเพ่ิมจ านวน ๓.๒ ล้านคน โดยมีการเตรียมรองรับหากมี 
การได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุนโดยพัฒนาระบบแอปพลิเคชัน ระบบการจ่ายเงินและป้องกันข้อมูลรั่วไหล 

- การดูแลเด็กปฐมวัยได้เพียงสามหมื่นกว่าคน เป็นการด าเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 
ของกระทรวง สถานรับเลี้ยงเดกเอกชน สถานสงเคราะห์ และมีการพัฒนาครูพ่ีเลี้ยง รูปแบบการเรียนรู้ 
และผู้ปกครองดูแลเด็ก 

- กองทุนคุ้มครองเด็ก ๔๕ ล้านบาท คิดเป็นรายโครงการ ๕๕ โครงการ ระบบติดตามรายกรณี 
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่มี แต่มีนักสังคมสงเคราะห์ติดตามประเมินและมีคณะกรรมการติดตามประเมิน
คุ้มครองเด็ก ประเมินความต้องการการช่วยเหลือ จัดท าแผนดูแลเด็กคิดเป็นรายบุคคล ติดตามทุก ๓ เดือน 
และต่อเนื่องในระยะ ๖ เดือน ๑ ปี และมีการประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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- สภาเด็กและเยาวชนที่จะมีการถ่ายโอน อยู่ ในแผนการถ่ายโอนฉบับที่สาม และอยู่ ในแผน 
ของคณะกรรมการถ่ายโอน มีการเตรียมพร้อมการถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดท าคู่มือ
องค์ความรู้ด้วย 

- สนับสนุนเด็กแรกเกิดถ้วนหน้าได้มีการเสนอเรื่องนี้แล้ว และการพัฒนาการเด็กไม่สมวัย ได้ใช้ข้อมูล
การประเมินตนเองของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ๕ หมื่นแห่ง การจัดท าระบบอุดหนุนเด็กแรกเกิดร่วมกับ 
ประทรวงสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเงินในปี ๒๕๖๙  
ของบประมาณการเตรียมความพร้อมอุดหนุนเด็กแรกเกิด และหากไม่เพียงพอจะมีเงินสงเคราะห์ครอบครัว
ยากจน  

- การติดตามเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดในกรณีเด็กที่ไม่ได้รับ จะมีช่องทางช่วยเหลือเงินอ่ืน เช่น  
เงินสงเคราะห์ครอบครัว เงินครอบครัวอุปถัมภ์ ส่วนกรณีเด็กเกิดน้อย มีข้อเสนอเพ่ิมคุณภาพ เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของสถาบันครอบครัว โรงเรียน การดูแลสุขภาพกายและจิต พัฒนาทักษะชีวิต ส่งเสริมเทคโนโลยี 
เพ่ือการเรียนรู้ของเด็กให้เท่าทัน 

- ในส่วนงบประมาณของหน่วยงานได้รับลดลง ท าให้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดงบประมาณลดลง  
แต่ในส่วนงบอ่ืนไม่ได้รับผลกระทบในการด าเนินการ ส่วนเรื่องศูนย์เด็กเล็ก ได้ร่วมกับสภาการศึกษา 
ในการดูแลเด็กปฐมวัยเพื่อยกระดับในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ควรพิจารณาการด าเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ๒๐๙ ล้านบาท 

ก าหนดระยะเวลาด าเนินการ ๑๐ ปี งบประมาณด าเนินงานในส่วนค่าตอบแทนเบี้ยประชุม ๑.๕ ล้านบาท 
และโครงการพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคม ก าหนดค่าตอบแทนเบี้ยประชุม ๒.๓ ล้านบาท โดยไม่ได้
ปฏิบัติงานจริง และผลส าเร็จของโครงการไม่เกิดขึ้น จึงเห็นควรให้จัดระบบใหม่โดยตั้งคณะกรรมการชุดเดียว
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายพริษฐ์  วัชรสินธุ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการก าหนดทิศทางของประเทศมีการใช้กลไกสภาเด็ก  

และเยาวชนแห่งประเทศไทยในการมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด ขอสถิติการเลือกตั้งระดับต าบล อ าเภอ  
จังหวัดย้อนหลังเปรียบเทียบเด็กและเยาวชนที่มีสิทธิเลือกตั้งย้อนหลัง ๑๐ ปี และสถิติอายุเฉลี่ยของผู้บริหาร
สภาเด็กเยาวชน ปัจจุบันสภาเด็กและเยาวชนเป็นกรรมการโดยต าแหน่งในองค์กรใด 

๒. ขอทราบแนวคิดในการจัดท างบประมาณให้มีความเป็นอิสระจากรัฐบาลอย่างไร เกณฑ์การ
พิจารณาแต่ละโครงการ รายชื่อตัวอย่างโครงการที่ไม่ได้รับอนุมัต ิ

- นายชิตวัน  ชินอนุวัฒน์ กรรมาธิการ ขอข้อมูลการถูกไซเบอร์บูลลี่ในปี ๒๕๖๓ ถึงปี ๒๕๖๘  
และขอทราบจ านวนศูนย์รับเลี้ยงเด็กท้ังหมด ข้อมูลจ านวนเด็กแต่ละศูนย์  

- นางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล กรรมาธิการ ในรายการเงินอุดหนุนสงเคราะห์เด็กช่วยเหลือเด็ก  
ขาดแคลน เด็กฝากเลี้ ยงตามบ้าน ๑๗๒ ล้านบาทเอกสาร และเงินอุดหนุนเด็กครอบครัวอุปถัมภ์  
๑๓๒ ล้านบาท  ขอทราบเหตุผลในการตั้งงบประมาณแยกโครงการขอรายละเอียดจัดสรรงบ เป็นการอุดหนุน
เด็กหัวละ ๓ พันบาทต่อเดือนหรือไม่ และขอทราบวัตถุประสงค์การด าเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบ 
จัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแบบถ้วนหน้า ๕๗ ล้านบาท 

- นายชิตวัน   ชินอนุ วัฒน์  กรรมาธิการ  ขอเอกสาร รายละเอียดศูนย์ พัฒนาเด็กปฐมวัย  
จ านวน ๕๑,๐๐๐ แห่ง 
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สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน    ๑,๘๑๔,๒๐๘,๓๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอทราบรายละเอียดของโครงการบ้านมั่นคง รายละเอียดการจ้างผู้รับเหมาในการก่อสร้าง 

และการควบคุมงานก่อสร้าง และหากมีการเลิกเช่าจะมีการด าเนินการจากหน่วยงานอย่างไรต่อไป 
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อย ขอทราบผลที่ได้รับเป็นรูปธรรม มีความซ้ าซ้อน 

กับ หน่วยงานอื่นหรือไม ่ขอทราบหลักเกณฑ์การกระจายสวัสดิการชุมชน 
- ขอรายละเอียดโครงการต่อต้านทุจริต มีอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณเร็ว และงบพัฒนาบุคลากร 

สื่อประชาสัมพันธ์ 
- ในการตั้งเป้าหมายชุมชนเข้มแข็งภายในปี ๒๕๗๙ ซึ่งปัจจุบันยังไม่บรรลุเป้าหมายมีแผนส ารอง 

หรือแนวทางปรับการด าเนินงานหรือไม่ และงบประมาณที่ใช้ตอบโจทย์มากน้อยเพียงใด 
- ประเด็นการลดดอกเบี้ยให้แก่ประชาชน เสนอแนะให้ก าหนดดอกเบี้ยเมื่อรวมกับค่าบริหารจัดการ

ขององค์กรผู้ใช้สินเชื่อแล้ว ไม่ควรเกิน ร้อยละ ๔ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- โครงการเสริมสร้างระบบนิเวศชุมชนและโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชี้แจงว่า จากปัญหาวิกฤติ

ประชากรในประเทศไทย ซึ่งมีการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  
ด้วยมาตรการ ๕ x ๕ และโครงการเสริมสร้างระบบนิเวศชุมชน เป็นหนึ่งในมาตรการ ๕ x ๕ ในการสร้าง
ชุมชนให้เป็นชุมชนที่เอ้ือต่อการมีครอบครัว เอ้ือต่อการที่ครอบครัวมีเด็ก และเอ้ือต่อการดูผู้สูงอายุ ด้วยการให้
ชุมชนท าแผนพัฒนาชุมชนและน าแผนงานโครงการไปสู่การท ากิจกรรมในชุมชน 

- โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชี้แจงว่า เมื่อประชาชนมีการออมเงินและมีระบบสหกรณ์ จะมีการสร้าง
ระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง โดยได้รับความร่วมมือจากกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
ส าหรับโครงการสร้างที่ อยู่อาศัยให้กับประชาชน สหกรณ์ จะเป็นผู้ เลือกว่าจะจ้างผู้ รั บจ้างรายใด 
ในการด าเนินงานภายใต้โครงการดังกล่าว 

- โครงการบ้านมั่นคง ชี้แจงว่า โครงการบ้านมั่นคงเป็นแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัย ในกรอบระยะเวลา
แผน ๒๐ ปี ซึ่งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนรับผิดชอบดูแลผู้มีรายได้น้อย จ านวน ๑,๐๕๓,๗๐๒ ครัวเรือน  
โดยแบ่งออกเป็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในเมือง และผู้มีรายได้น้อยในชนบท 

- โครงการบ้านพอเพียงเป็นการซ่อมบ้านให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ปัจจุบันมีการด าเนินการ  
ไปแล้ว ร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานขึ้นอยู่กับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรในแต่ละปี 

- กองทุนสวัสดิการชุมชน ชี้แจงว่า เป็นระบบกองทุนที่ประชาชนรวมตัวกันภายใต้หลักการพึ่งตนเอง 
โดยน าเงินสะสมมาจัดตั้งเป็นกองทุน และมีระบบการดูแลและจัดระเบียบตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต ทั้งนี้  
ไม่มีความซ้ าซ้อนกับระบบสวัสดิการอ่ืนที่รัฐจัดให้  ปัจจุบันมีจ านวน ๖,๐๐๓ กองทุน สมาชิกจ านวน  
๖.๑๔ ล้านคน และในปีที่ผ่านมาได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลส าหรับ ๖๐๐,๐๐๐ คน แต่สามารถจัด
สวัสดิการชุมชนได้ จ านวน ๑.๗ ล้านคน ด้วยเงินของประชาชนเองและการสนับสนุนจากรัฐบาล 

- โครงการบ้านพอเพียง มีการท างานร่วมกันระหว่างเครือข่ายองค์กรชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่ (สภาองค์กร
ชุมชนต าบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ในการก าหนดเป้าหมายร่วมกันว่าผู้ใดเป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับ
เงินสนับสนุนในการซ่อมบ้าน ในกรณีของบ้านพอเพียง บ้านผู้สูงอายุ หรือบ้านผู้พิการ 
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- ประเด็นการลดดอกเบี้ยให้กับประชาชน ชี้แจงว่า สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนได้ก าหนดอัตรา
ดอกเบี้ยให้กับองค์กรผู้ใช้สินเชื่อหรือองค์กรชุมชนในอัตรา ร้อยละ ๔ ทั้งนี้  องค์กรชุมชนบางองค์กร  
มีการก าหนดเพ่ิมอีก ร้อยละ ๑ หรือร้อยละ ๑.๕ ขึ้นอยู่กับองค์กรผู้ใช้สินเชื่อแต่ละแห่งที่มีค่าบริหารจัดการ
แตกต่างกัน และจากการตั้งข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการในปีที่ผ่านมา รัฐมนตรีได้มีนโยบายให้หน่วยงานลด
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อให้กับประชาชน โดนลดลงเหลือ ร้อยละ ๓.๕ และในปีนี้ได้ขยายการลัดอัตราดอกเบี้ย  
เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ นอกจากนี้ หน่วยงานได้ก าหนดมาตรการในการคืนดอกเบี้ยให้แก่องค์กรผู้ใช้สินเชื่อ  
ที่มีการช าระคืนอย่างสม่ าเสมออีก ร้อยละ ๒ โดยเป็นการคืนให้แก่ชุมชนเพ่ือน าไปบริหารชุมชนให้ประชาชน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

- ประเด็นค่าบริหารจัดการองค์กรผู้ใช้สินเชื่อ ชี้แจงว่า การบริหารโครงการบ้านมั่นคง มีต้นทุน  
ในการบริหารจัดการ ซึ่งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนไม่ได้รับงบประมาณตอบแทนจากรัฐบาล และใช้ อัตรา
ดอกเบี้ยเป็นต้นทุนในการบริหารจัดการ อีกทั้ง เนื่องจากองค์กรผู้ใช้สินเชื่อเป็นรูปแบบสหกรณ์ การก าหนด
อัตราดอกเบี้ยของแต่ละสหกรณ์ที่เพ่ิมขึ้นจากการที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนก าหนด จึงเป็นเรื่องที่สมาชิก
ของแต่ละสหกรณ์ได้ตกลงร่วมกัน  

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ในการตั้งงบประมาณที่เกี่ยวกับโครงการสนับสนุนสินเชื่อส าหรับผู้มีรายได้น้อยควรด าเนินการ 

โดยธนาคารของรัฐในการปล่อยสินเชื่อจะเหมาะสมกว่าหน่วยงานด าเนินการเอง 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดโครงการเสริมสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) และโครงการเสริมสร้างความมั่นคง

ด้านที่อยู่อาศัย 
๒. ขอรายละเอียดโครงการบ้านที่อยู่อาศัยมีโครงการใด สถานะเป็นอย่างไร มีจ านวนงบประมาณที่

เกี่ยวข้องเป็นอย่างไร 
๓. แผนลงทุนปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๙ และสถานะล่าสุดของแผนในแต่ละปี 
- นายภัณฑิล  น่วมเจิม กรรมาธิการ ขอรายละเอียดโครงการบ้านมั่นคงจะด าเนินการที่ชุมชนใด  

กี่ครัวเรือน เป้าหมายมีจ านวนเท่าใด โครงการบ้านพอเพียงด าเนินการที่ใด ขอรูปแบบไฟล์ excel 
 
การเคหะแห่งชาติ     ๑,๐๐๘,๑๓๐,๓๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของการเคหะแห่งชาติในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอทราบครัวเรือนที่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และเป้าครัวเรือนที่หน่วยงานตั้งไว้จ านวนเท่าใด  

มีการสร้างห้องว่างจะด าเนินการอย่างไร มีแผนสร้างรายได้ให้เกิดความคุ้มค่าอย่างไร ปัญหาการปล่อยเช่า 
ให้บริษัทเอกชน มีแนวทางแก้ไข สิทธิการซื้อที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย สามารถเปิดให้ผ่อนกับหน่วยงาน
โดยตรงได้หรือไม ่ 

- โครงการที่อยู่อาศัยเสื่อมโทรมที่ยังไม่ได้รับงบซ่อมแซมจะมีวิธีจัดการอย่างไร ขอทราบรายการ
ปรับปรุงอาคาร ๒๐ อาคาร ค่าปรับปรุงสาธารณูปโภค ๑๒๕ รายการ ขอทราบเหตุผลที่ยังหาผู้รับเหมา 
ไม่ได้และจะแก้ไขปัญหาอย่างไร 
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- ขอทราบเงื่อนไขสินเชื่อเพ่ือการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย จ านวนหน่วยก่อสร้างอาคารเช่าปี 
๒๕๖๙  และโครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็ก ๑๑๘ ล้านบาท เข้าหลักเกณฑ์อย่างไร  
และการพัฒนาข้อมูลด้านที่อยู่อาศัย ๕ ล้านบาท ควรมีการทบทวนตลาดก่อนเริ่มด าเนินการ  

- โครงการฟ้ืนฟูปรับปรุงอาคาร โครงสร้างพ้ืนฐาน การก่อสร้างบ้านที่อยู่อาศัยใหม่ รายจ่ายลงทุน 
ที่มีการเบิกจ่ายน้อย ขอทราบถึงปัญหาการเบิกจ่าย จึงเห็นควรให้ปรับลดงบประมาณรายการดังกล่าว  

- โครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัย ห้องชุด พ้ืนที่ส่วนกลางที่ใช้เพ่ือสาธารณูปโภคและน ามาหารายได้  
โดยน ามาให้เช่าในเชิงพาณิชย์ ขอทราบนโยบายในการบริหารค่าเช่าในพ้ืนที่ เชิงพาณิชย์ และเห็นว่า 
ควรมอบหมายให้นิติบุคคลอาคารชุดดูแลจัดสรรรายไดภ้ายใต้ก ากับหน่วยงาน 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- การเคหะแห่งชาติ  มีบ้านที่มีการปรับปรุงและพัฒนามาแล้ว จ านวน ๗๕๔,๙๗๑ หน่วย  

โดยแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ การเคหะแห่งชาติต้องรับมาสร้าง จ านวน ๒.๒๗ ล้านหน่วย 
ทั่วประเทศ และเป็นกรณีที่การเคหะแห่งชาติด าเนินการเอง ประมาณ ๗๗๐,๐๐๐ หน่วย ซึ่งปัจจุบัน 
มีการด าเนินการไปแล้ว ประมาณ ๕๐,๐๐๐ หน่วย โดยจ านวนความต้องการของประชาชนยังมีจ านวนมาก 

- ประเด็นปัญหาเรื่องอาคารคงเหลือ ส่วนหนึ่งมาจากสาเหตุที่โดนปฏิเสธสินเชื่อ เนื่องจากประชาชน
กลุ่มที่มีรายได้น้อยไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ และส่วนที่การเคหะแห่งชาติค้ าประกันกับ ธอส. ในโครงการ
บ้านเอ้ืออาทร กรณีที่ลูกบ้านผ่อนช าระกับธนาคารไปแล้ว ๙๐ วัน ไม่ผ่อนช าระ กลายเป็นหนี้เสีย (NPL)  
ซึ่งหน่วยงานต้องรับซื้อคืน โดยส่วนใหญ่ที่มีการรับซื้อคืนมาจะให้ลูกบ้านมาผ่อนต่อ 

- ประเด็นการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเช่า ชี้แจงว่า เนื่องจากอาคารส านักงานของการเคหะแห่งชาติ
บางอาคารสร้างมาเป็นระยะเวลานาน และส่วนใหญ่เป็นอาคารเช่า ซึ่งสาเหตุที่งบลงทุนมีการเบิกช้า เนื่องจาก
เป็นงบก่อสร้างและงบซ่อมแซมอาคาร ในทุกปีงบลงทุนในส่วนนี้การเคหะแห่งชาติจะด าเนินการให้สิ้นสุด
ภายในปีงบประมาณ แต่กระบวนการก่อสร้างอาจล่าช้า 

- ประเด็นสินเชื่อผู้มีรายได้น้อย ลักษณะเป็นไมโครไฟแนนซ์ (Microfinance) คือธนาคารไม่สามารถ
ให้สินเชื่อได้ กลุ่มลูกค้าคือผู้ที่ไม่มีสลิปเงินเดือน (Slip) และไม่สามารถยื่นกู้ต่อธนาคารได้ แต่มีรายได้ 
มากเพียงพอที่จะเข้าร่วมโครงการได้ 

- งบประมาณการยกระดับชุมชน SCC งบประมาณ ๑๐ ล้านบาท สอบถามว่ารูปธรรมในการ
ด าเนินงานคืออะไร 

- ขอรายละเอียดงบประมาณติดตามแผนส่งเสริมสมรรถนะ จ านวน ๒ ล้านบาท 
- ขอรายละเอียดการพัฒนาข้อมูลวิชาการด้านที่อยู่อาศัย จ านวน ๕ ล้านบาท สอบถามว่าหน่วยงาน 

มีความจ าเป็นเร่งด่วนเพียงใด หรือสามารปรับลดงบประมาณได้หรือไม่ 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอข้อมูลความส าเร็จของโครงการในปัจจุบัน โครงการบ้าน 

เอ้ืออาทรมีก่ีจังหวัด สถานะท่ีรอจ าหน่ายหรือเช่ามีจ านวนกี่หลัง มูลค่าเท่าใด  
- นายวิโรจน์  ลักขณาอดิศร กรรมาธิการ ขอข้อมูลผู้รับเหมาที่ได้รับงานโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัย

ขอรายละเอียดกลไกด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและรายชื่อผู้รับเหมา  
- นายภัณฑิล  น่วมเจิม กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. งบประมาณการยกระดับชุมชน SCC งบประมาณ ๑๐ ล้านบาท สอบถามว่ารูปธรรมในการ

ด าเนินงานคืออะไร 
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๒. ขอรายละเอียดงบประมาณติดตามแผนส่งเสริมสมรรถนะ จ านวน ๒ ล้านบาท 
๓. ขอรายละเอียดการพัฒนาข้อมูลวิชาการด้านที่อยู่อาศัย จ านวน ๕ ล้านบาท สอบถามว่าหน่วยงาน

มีความจ าเป็นเร่งด่วนเพียงใด หรือสามารปรับลดงบประมาณได้หรือไม่ 
 
กรมกิจการผู้สูงอายุ     ๑,๖๒๒,๔๘๕,๗๐๐ บาท 
กองทุนผู้สูงอายุ      ๖๗,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมกิจการผู้สูงอายุและกองทุนผู้สูงอายุในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- กรณีโครงการก่อสร้างอาคารสุขสันต์ในบ้านบางแค งบประมาณ ๕๐๐ ล้านบาท ในระยะเวลา ๓ ปี 

มีความคืบหน้าและแผนการด าเนินงานในแต่ละปีอย่างไร  รวมถึงโครงการ Day Care ส าหรับผู้สูงอายุใน  
๑๕ พ้ืนที ่ที่ก าหนดไว้ในปี ๒๕๖๙ มีเกณฑ์การคัดเลือกพ้ืนที่อย่างไร และพ้ืนที่ใดบ้างท่ีจะได้รับการจัดตั้ง 

- ขอทราบว่าโรงเรียนผู้สูงอายุจ านวน ๓,๓๗๗ แห่ง มีแผนการด าเนินงานหรือเกณฑ์ในการจัดตั้ง 
ในแต่ละพ้ืนที่อย่างไร? 

- เอกสารงบประมาณ (ขาวคาดแดง) หน้า ๕๓๒ - ๕๓๔ โครงการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ
ในการท างานและการเป็นผู้สูงอายุที่มีพลัง งบประมาณ ๒๗ ล้านบาท แต่ระยะเวลาด าเนินการ ๗ ปี  
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๒ ใช้งบประมาณ ๑๑๘ ล้านบาท เห็นว่าการด าเนินโครงการดังกล่าว  
ไม่ควรน างบประมาณจ านวนมากไปใช้ในกิจกรรมฝึกอบรม ขอให้หน่วยงานชี้แจงว่าเหตุใดงบประมาณมากกว่า
ครึ่งหนึ่งจึงอยู่ในรูปแบบการฝึกอบรม รวมทั้ง มีกระบวนการขั้นตอน เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม
อย่างไร 

- หน่วยงานมีการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่เกี่ยวกับการฐานข้อมูล 
ของผู้สูงอายุในชนบทและต่างจังหวัดที่ห่างไกล 

- เสนอแนะให้กรมสวัสดิการผู้สูงอายุจะต้องท างานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ทราบ
ข้อมูลที่แท้จริงว่าผู้สูงอายุในท้องถิ่นนั้นมีจ านวนเท่าใด ทีต่้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ 

- จ านวนผู้สูงอายุที่เพ่ิมมากข้ึนกับงบประมาณท่ีหน่วยงานได้รับจัดสรร เห็นว่าไม่สอดคล้องกัน 
- งบอุดหนุนในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี รายละประมาณ ๓,๐๐๐ บาท เสนอแนะให้ พม. 

ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายของ อสม. เพื่อให้ความช่วยเหลือในกรณีที่มีผู้เสียชีวิตในชุมชนหรือหมู่บ้าน 
- ปัจจุบันที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การจัดสรรงบประมาณไม่ทันต่อรูปแบบการแก้ไข

ปัญหาสังคมในปัจจุบัน เสนอแนะให้ พม. ใช้เครือข่ายกระทรวงต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือและบูรณาการในการ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน 

- การบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ ผลการด าเนินงานคือสามารถผลิตนักบริบาลได้หนึ่งคน 
ต่อผู้สูงอายุ ๑๐๐ คน เห็นว่า สัดส่วนจ านวนผู้สูงอายุต่อนักบริบาลมีจ านวนมากเกินไป สอบถามว่าหน่วยงาน
มีแนวทางอย่างไรในการท าให้มีนักบริบาลดูแลผู้สูงอายุได้ทั่วถึงมากขึ้น 

- ขอทราบรายละเอียดการขอรับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่ เพ่ิมขึ้น 
เป็น ๑๓๖ ล้านบาท สอบถามว่า ระบบดูแลเป็นลักษณะใด มีกี่จังหวัด และกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุ 
กี่คนและนักบริบาลกี่คน 

- โครงการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ปัจจุบันมีการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุในพ้ืนที่ต่าง ๆ อย่างไร 
เนื่องจากยังพบว่า การอบรมไม่ครอบคลุมและจ านวนผู้ผ่านการอบรมยังมีน้อย รวมทั้ง สอบถามว่าเงินเดือน
ผู้ดูแล จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อเดือน มีเพียงพอและยั่งยืนหรือไม่ 
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- ปัญหาหนี้เสียของกองทุนผู้สูงอายุและผู้พิการ หน่วยงานมีแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้เสียหรือไม่  
หากยังไม่มี ควรจะชะลอการด าเนินการหรือปรับวิธีบริหารจัดการใหม่หรือไม ่

- โครงการที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ นอกจากกรมกิจการผู้สูงอายุมีแผนสร้างบ้านให้ผู้สูงอายุที่บ้านบางแค
แล้วที่พ้ืนที่อ่ืนที่มีแผนไว้จะด าเนินการอย่างไร หากมีงบประมาณเพียงพอสามารถน าที่ดินของกรมมาบูรณาการ
กับท้องถิ่นเพ่ือสร้างที่อยู่อาศัยได้หรือไม่ 

- กิจกรรมปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย สอบถามว่า มีความซ้ าซ้อนกับ
กิจกรรมการบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุหรือไม่ 

- หน่วยงานมีการวางแผนแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนนักบริบาลของประเทศไทยอย่างไร  
และผู้สูงอายทุี่ป่วยทางกรมมีแผนการดูแลหรือสวัสดิการอย่างไร 

- ประเด็นเงินฌาปนกิจ ๓,๐๐๐ บาท ที่มีปัญหาประชาชนตกหล่นในหลายจังหวัด สอบถามว่าสาเหตุ
เกิดจากอะไร และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มีความมั่นใจเพียงใดว่าจะไม่เกิดปัญหาการจ่ายล่าช้าหรือ 
ตกหล่นอีก 

- ความเชื่อมโยงระหว่างกรมกิจการผู้สูงอายุกับมหาวิทยาลัยวัยที่สาม ที่ดูแลโดยองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น มีนโยบายในการสนับสนุนเรื่องอาชีพที่ตรงกับสายวิชาที่เขาเรียนในมหาลัยวัยที่สาม หรือไม ่

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีความพร้อมในการสร้างบ้านบางแค ปัจจุบันการด าเนินงานมีความพร้อมในด้านแบบแปลน 

และการวางแผนทั้งหมด โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จะด าเนินการงานฐานราก ตอกเสาเข็ม และรื้อถอน
โครงสร้างเดิม เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการก่อสร้างในระยะถัดไป 

- กรณีโครงการศูนย์ Day Care จ านวน ๑๕ แห่ง โครงการนี้จะด าเนินการในศูนย์ผู้สูงอายุ ๑๒ แห่ง
ทั่วประเทศ และอีก ๓ จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ตรัง และสุราษฎร์ธานี โดยมีเป้าหมายเพ่ือเป็นต้นแบบ 
ให้หน่วยงานอ่ืน ๆ น าไปปรับใช้และพัฒนาต่อไป 

- กรณี โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคม  หน่วยงานมุ่งเน้นการพัฒนาศูนย์ผู้สู งอายุ 
ให้ เป็นต้นแบบที่ เน้น  ๔ ด้าน ได้แก่  การจัดการข้อมูล การให้ค าปรึกษา การเป็นศูนย์การเรียนรู้  
และการจัดระบบงบประมาณที่เหมาะสม ทั้งนี้  มีข้อขาดแคลนงบประมาณบางส่วน เช่น ค่าจัดหาอาหาร 
ที่ยังไม่เพียงพอ ซึ่งจะมีการเสนอขอเพ่ิมงบประมาณในล าดับถัดไป 

- กรณีการอบรมพัฒนาบุคลากร เป็นโครงการอบรมครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยร่วมมือ
กับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในด้านการดูแลผู้สูงอายุ รวมถึง 
การอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานและระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

- กรณีเงินอุดหนุนโรงเรียนผู้สูงอายุ ปัจจุบันได้รับงบประมาณสนับสนุนจ านวน ๓,๐๐๐,๐๐๕ บาท 
โดยจัดสรรให้แต่ละจังหวัดส าหรับกิจกรรมในศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ 

- กรณีโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร หน่วยงานมีแผนด าเนินกิจกรรม ๓๔ กิจกรรม เช่น  
การก าหนดมาตรฐานสถานดูแลผู้สู งอายุ  การอบรมบุคลากรในด้านต่าง ๆ เช่น การเงิน การคลัง  
และการประชาสัมพันธ์ เพ่ือป้องกันปัญหาผู้สูงอายุถูกหลอกลวง รวมถึงการประชุมคณะกรรมการและ
อนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

- ประเด็นการส่งเสริมให้มีงานท า ชี้แจงว่าหน่วยงานได้ร่วมกับภาคเอกชนในการส่งเสริมอาชีพให้แก่
ผู้สูงอายุ โดยผ่านองค์กรต่าง ๆ ปัจจุบันมีการท างานร่วมกับ ๗๖ องค์กร สามารถจ้างงานให้กับผู้สูงอายุ 
ได้จ านวน ๙,๒๖๗ คน รวมทั้ง ร่วมกับกระทรวงแรงงานในการสร้างโอกาสการท างานให้กับผู้สูงอายุ  
ผ่านโครงการจับคู่ต าแหน่งงาน รวมถึงการพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น แอปพลิเคชัน “YoungHappy +” 
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เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถสมัครงานได้สะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการร่วมมือกับองค์กรต่าง  ๆ เช่น เซ็นทรัล
กรุ๊ป อเมซอน ซีพี โฮมโปร และสสส. ในการจัดหางานที่เหมาะสมให้แก่ผู้สูงอายุ ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ -  
พ.ศ. ๒๕๖๘ มีผู้สูงอายุที่ได้รับการจ้างงานกว่า ๑๑,๐๐๐ คน 

- กรมได้จัดตั้งกองทุนผู้สูงอายุซึ่งได้รับงบประมาณจากรัฐบาล เพ่ือสนับสนุนเงินกู้ส าหรับผู้สูงอายุ 
โดยมีวงเงินกู้รายละ ๓๐,๐๐๐ บาท โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยภายใน ๓ ปี เพ่ือสนับสนุนการประกอบอาชีพ 
ในชุมชน เช่น การเกษตร ค้าขาย และเลี้ยงสัตว์ โดยมีผู้กู้เฉลี่ยปีละกว่า ๑,๙๐๐ คน 

- โรงเรียนผู้สูงอายุและศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ปัจจุบันมีโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศ ๓,๓๗๗ แห่ง 
และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุร่วมกับท้องถิ่น จ านวน ๒,๒๐๐ แห่ง ซึ่งเป็นศูนย์กลาง
ในการพัฒนาศักยภาพและจัดกิจกรรมที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ 

- ประเด็นฐานข้อมูลผู้สูงอายุระดับประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๙ กรมได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  
รวม ๒๙ หน่วยงาน ในการจัดท าฐานข้อมูลกลางของผู้สูงอายุ เพ่ือให้สามารถตรวจสอบสิทธิ์และเข้าถึงบริการ
ต่าง ๆ ได้สะดวกและรวดเร็ว 

- ประเด็นค่าจัดการศพ ชี้แจงว่า เงินค่าจัดการศพในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีปัญหาเงิน 
ไม่เพียงพอ ส าหรับในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่มีปัญหาดังกล่าว 

- ประเด็นการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ชี้แจงว่า โครงการซ่อมแซมบ้านส าหรับผู้สูงอายุ  มีเป้าหมาย 
๑๓,๖๒๕ หลังคาเรือน หลังละ ๔๐,๐๐๐ บาท โดยเป็นการซ่อมแซมมิใช่การสร้างใหม่ มุ่งเน้นการปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย เช่น ห้องน้ า โถส้วม และหลังคา เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ 

- โครงการบริบาลผู้สูงอายุ ชี้แจงว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๙ มีบุคลากรบริบาล จ านวน ๘๗๘ คน  
โดยมีเป้าหมายดูแลผู้สูงอายุติดบ้านและติดสังคม รวมถึงเชื่อมโยงกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขส าหรับ
ผู้สูงอายุติดเตียง 

- การป้องกันการหลอกลวงและเสริมสร้างความรู้ด้านไอที ชี้แจงว่า กรมได้พัฒนาหลักสูตร “หยุด คิด 
ถาม ท า” ร่วมกับ สสส. และมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือป้องกันผู้สูงอายุการถูกหลอกลวงจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ 
และร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุใน ๑๕ จังหวัด 

- ประเด็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารใหม่
ที่บ้านบางแค ซึ่งท าให้สามารถรองรับผู้สูงอายุได้เพ่ิมเติม โดยแบ่งเป็นประเภทเสียเงินให้ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ
ที่จะเสียเงินเข้ามาอยู่ และประเภทสามัญคือผู้สูงอายุทั่วไป นอกจากนี้ มีแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ อ่ืน ๆ  
ที่ได้รับบริจาคที่ดิน เช่น บ้านแพ้ว  

- ประเด็นการบูรณาการ ชี้แจงว่า หน่วยงานให้ความส าคัญกับท้องถิ่นอย่างมาก ในการเป็นกรรมการ
คัดเลือก หรือหากลุ่มเป้าหมาย 

- ประเด็นการสร้างบ้าน ชี้แจงว่า มีหลายพ้ืนที่ที่มีการบริจาคที่ดิน และหน่วยงานมีแผนในการ
ด าเนินงานที่คล้ายคลึงกับเอกชน คือการขายแบบบ้านผู้สูงอายุ ตั้งแต่ราคาหลักแสนบาทถึงหลักล้านบาท 

- การจัดการหนี้เสียของกองทุน มีมาตรการติดตามหนี้เสียจากกองทุนผู้สูงอายุ โดยเน้นการเจรจา
และหาทางออกที่เหมาะสมส าหรับผู้กู้ พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจว่าหนี้ดังกล่าวเป็นทรัพยากรของประชาชน  
ที่ต้องใช้อย่างรับผิดชอบ 

- โรงเรียนผู้สูงอายุ สอบถามว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีการอุดหนุน
งบประมาณในส่วนใดหรือไม่ 
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ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- เอกสารงบประมาณแสดงข้อมูลให้เห็นปริมาณงานที่แต่ละหน่วยงานมีการด าเนินการ แต่ไม่เห็น

ข้อมูลความต้องการของผู้พิการในแต่ละประเภททั้งหมด จึงท าให้การพิจารณาของคณะกรรมาธิการค่อนข้าง
จ ากัด เสนอให้หน่วยงานระบุตัวเลขจ านวนผู้ที่ มีความจ าเป็นในการใช้บริการแต่ละส่วน เพ่ือให้
คณะกรรมาธิการเห็นได้ว่ามีความจ าเป็นต้องเพ่ิมงบประมาณในส่วนใดบ้าง  

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายภัณฑิล  น่วมเจิม กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดความพร้อมในการก่อสร้างบ้านบางแค โครงการอาคารสุขสันต์ จ านวน  

๕๐๐ ล้านบาท ผูกพัน ๓ ปี  
๒. ขอรายละเอียดหลักเกณฑ์การท า Day Care ของผู้สูงอายุในปี ๒๕๖๙ จ านวน ๑๕ พ้ืนที่ และ

โรงเรียนผู้สูงอายุ ๓,๓๗๗ แห่ง  
- นายเดชรัต  สุขก าเนิด กรรมาธิการ ขอเอกสารหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพ่ือเข้าร่วมเป็นครอบครัว

อุปถัมภ์หรืออุปการะเป็นอย่างไร และขอข้อมูลสถิติที่มีการขอเข้าร่วมเป็นครอบครัวอุปถัมภ์หรืออุปการะ  
และสามารถรับหรือจัดให้ได้ เป็นจ านวนเท่าใด รวมทั้ง การประเมินผลมีความส าเร็จหรือมีปัญหาและอุปสรรค
อย่างไร 

- นางสาวกุลวลี  นพอมรบดี เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่แปด ขอเอกสารรายละเอียด
งบประมาณในการสร้างนักบริบาลเพ่ิมอีก ๕๓๖ คน และค่าตอบแทนนักบริบาลเก่า  

- นายชวาล  พลเมืองดี กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. รายละเอียดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ ๑) ผู้ที่มีความจ าเป็นต้องพัฒนา

สมรรถนะสู่ความเป็นเลิศ หรือผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีใครบ้าง ๒) รูปแบบวิธีการจัดขึ้นเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรให้สู่ความเป็นเลิศ มีวิธีการหรือรายละเอียดของโครงการ 

๒. รายละเอียดโครงการพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมและจัดสวัสดิการสังคม  
๓. อาคารที่พักท่ีรองรับผู้สูงอายุในปัจจุบัน มีที่ใดบ้าง 
๔. รายละเอียดค่าก่อสร้างอาคารที่ท าการและสิ่งก่อสร้างประกอบ และค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอ่ืน  

มีการก่อสร้างอะไร และก่อสร้างที่ใดบ้าง 
 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว   ๕๗๔,๑๕๐,๔๐๐  บาท 
กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ   ๒๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมกิจการผู้สูงอายุและกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- การจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือพัฒนาครอบครัวจ านวน ๓๐ ล้านบาท มีหลักเกณฑ์และวิธีการกระจาย

งบประมาณไปยังแต่ละจังหวัดอย่างไร และจ านวนครอบครัวที่ได้รับการสนับสนุนมีทั้งหมดก่ีครอบครัว 
- ขอทราบว่าโครงการสร้างอาชีพที่ได้รับงบประมาณ ๔๐ ล้านบาท มีมาตรการหรือแนวทาง 

ในการป้องกันการทบัซ้อนกับหน่วยงานอื่นอย่างไร 
- เมื่อพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท าเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน หน่วยงานควรพิจารณาเพ่ิม

ประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน โดยการเชื่อมโยงเว็บไซต์ทั้ง ๑๕ เว็บ ให้สามารถเข้าถึงได้ 
ในที่เดียว ซึ่งจะท าให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลและบริการต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมและ
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สะดวกยิ่งขึ้น และต้องมีการแสดงรายละเอียดการจัดการงบประมาณในการดูแลรักษาเว็บไซต์ให้ชัดเจน  
เพ่ือสร้างความโปร่งใสและประเมินความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ  

- ส าหรับโครงการ "ปักหมุดหยุดเหตุกรณีถูกกักขังหน่วงเหนี่ยว" เป็นโครงการที่มีศักยภาพในการ
ช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริง หากสามารถด าเนินการให้มีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ต ารวจในพ้ืนที่ หรือหน่วยงานช่วยเหลืออ่ืน ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยเพ่ิมความมั่นใจแก่ผู้ใช้งาน  
และท าให้บริการเป็นที่พึ่งพาได้อย่างแทจ้ริง 

- โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน  แผนงานวิทยาศาสตร์  
พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รายการค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จ านวน ๑.๖ ล้านบาท สอบถามว่า ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถบูรณาการงบประมาณ 
และมาตรการให้มีประสิทธิภาพร่วมกันกับสภาเด็กและเยาวชน และกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้หรือไม่ 

- โครงการยกระดับองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์สูงสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล อยู่ในส่วนของแผนงาน
ยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ  สอบถามว่าในการพัฒนาระบบกลาง  
จะดีกว่าหรือไม่ หากมีการพัฒนาระบบกลางส าหรับการดูแลผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยใช้กลไก 
ของส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บูรณาการข้อมูลจากทุกกรม  
และเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเป็นสิทธิสวัสดิการที่มีอยู่และสามารถจ่ายเงินสงเคราะห์แบบดิจิทัลได้ทันท ี

- โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายสู่การเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม สอบถามว่าได้มี
การก าหนดนิยามและระดับของการมีส่วนร่วมให้ชัดเจนอย่างไร ซึ่งการก าหนดนิยามและระดับของการ 
มีส่วนร่วม จะช่วยให้สามารถประเมินผลลัพธ์ได้อย่างมีมาตรฐานและวัดผลได้จริง 

- โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายสู่การเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม สอบถามว่า 
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสตรีสากล จ านวน ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท เป็นงบประมาณท่ีให้กับกลุ่มสตรีทุกจัดหวัด
หรือไม ่

- ประเด็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนค่าแรงงานสตรี จ านวน ๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท 
สอบถามว่าเป็นเงินอุดหนุนประเภทใดท่ีดูแลเรื่องค่าแรงงานสตรี 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีกิจกรรมวันสตรีสากลประจ าปี งบประมาณจะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนภูมิภาค ๗๖ จังหวัด 

จังหวัดละ ๒๐,๐๐๐ บาท และส่วนกลางได้ประกาศเกียรติคุณแก่สตรีและองค์กรดีเด่น โดยตั้งเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วม จ านวน ๓,๕๐๐ คนจากทุกภาคส่วน ส่วนเงินอุดหนุนค่าแรงงานสตรี หน่วยงานจะด าเนินการ
สนับสนุนผู้ที่ผ่านการฝึกอาชีพภายใต้โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้กับสตรีและครอบครัว เพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ส าหรับประกอบอาชีพ 

- กรณีการด าเนินการป้องกันความรุนแรงในครอบครัว  ปัจจุบันหน่วยงานได้มีการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน และศูนย์ปฏิบัติการทั้งส่วนกลางและภูมิภาค รวมถึง 
การปรับปรุงกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระท า 

- กรณีการจัดท าแอปพลิเคชัน Family Line เป็นการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาครอบครัว  
และเชื่อมโยงบริการต่าง ๆ ของหน่วยงานทั้งหมด 

- กรณีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อกรมขณะนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาและพิจารณา โดยมี 
การตั้งคณะท างานและปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท าร่างพระราชก าหนดเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 

- กรณีเงินอุดหนุนเพ่ือการพัฒนาครอบครัว เป็นการด าเนินการจ่ายให้ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
(ศปค.) ผ่านโครงการที่ ได้รับอนุมัติ  โดยมีการด าเนินงานในปี  ๒๕๖๗ จ านวน ๑ ,๔๙๔ โครงการ  
และในปี ๒๕๖๘ อยู่ในระหว่างการด าเนินงานเป็นจ านวน ๙๑๙ โครงการ 
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- กรณีเงินอุดหนุนสงเคราะห์ครอบครัว เป็นการด าเนินการเพ่ือช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหา
ความยากล าบาก วงเงินไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาทต่อครั้ง สูงสุด ๓ ครั้งต่อปี โดยมีผู้ได้รับความช่วยเหลือรวมเป็น
จ านวน ๘,๑๗๔ ราย รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกอาชีพ โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เปราะบาง เช่น  
ผู้ว่างงาน แม่เลี้ยงเดี่ยว พร้อมจัดการฝึกพัฒนาทักษะทางสังคมควบคู่ไปด้วย 

- กรณีการด าเนินการจัดท าแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของหน่วยงาน เป็นการด าเนินการเพ่ือเชื่อมโยง
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หลักและเมนูย่อย เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนภายนอกและองค์กรภายในอย่างครบถ้วน 

- ประเด็นการพัฒนาความเข้มแข็งให้กับครอบครัว โดยหน่วยงานเน้นในเรื่องของการสร้างครอบครัว
เข้มแข็งผ่านกลไกของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน และหลักสูตรการเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน 
หลักสูตรพ่อแม่มือใหม่ หลักสูตรการดูแลลูกวัยรุ่น และหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งการดูแลครอบครัว 
ในสภาวะวิกฤต นอกจากนี้  มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของความรุนแรง 
ในครอบครัว 

- ประเด็นการผลักดันมาตรการวันลา หน่วยงานอยู่ระหว่างด าเนินการ ซึ่งเป็นการดูแลสมาชิก 
ในครอบครัวเพ่ือให้วัยแรงงานที่ท าหน้าที่ดูแลครอบครัวโดยไม่กระทบต่อหน้าที่การงาน 

- การขับเคลื่อนพ้ืนที่สร้างสรรค์ส าหรับครอบครัวในชุมชน เพ่ือให้สมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลา
ร่วมกัน โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 

- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  ได้มีการด าเนินการในพ้ืนที่ต้นแบบ 
โดยการถอดบทเรียน และก าหนดแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์การติดตามขับเคลื่อนงานด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา  รวมทั้ ง หน่วยงานได้บูรณาการร่วมกับทางสภาเด็กและเยาวชน เพ่ือด าเนินการ 
ในเรื่องดังกล่าว 

- โครงการยกระดับองค์กรดิจิตอล ๒๑.๕ ล้านบาท ชี้แจงว่า เป็นการดูแลบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศ การพัฒนาระบบผู้รับบริการของผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่อยู่ในระบบฐานข้อมูล ซึ่งการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เป็นระบบ Big DATA ที่แต่ละกรม 
ได้เชื่อมโยงระบบข้อมูลที่ตนเองมีอยู่ 

- โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายสู่การเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม ชี้แจงว่า 
หน่วยงานมีการท างานร่วมกับเครือข่ายในทุกระดับ  โดยเครือข่ายระดับนานาชาติ มีการด าเนินการ 
ตามพันธกรณีระหว่างประเทศเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ส่วนระดับประเทศมีการบูรณาการการท างาน
ระหว่างหน่วยงาน ทั้งในเรื่อง gender และ climate change โดยร่วมมือกับสมาคมหรือมูลนิธิต่าง ๆ  
และในระดับพ้ืนที่มีการท างานร่วมกับภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น  สมัชชาสตรี  
ซึ่งเป็นการรับฟังปัญหาข้อคิดเห็นจากพ้ืนที่ และภาคเอกชน เป็นการท างานร่วมกับมูลนิธิ และบริษัท  
ที่สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ และมอบอุปกรณ์การประกอบอาชีพให้กับสตรีที่ผ่านการฝึกอบรม 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- เมื่อพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท าเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน หน่วยงานควรเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ในการเชื่อมโยงเว็บไซต์ทั้ง ๑๕ เว็บ ให้สามารถเข้าถึงได้ในที่เดียว ซึ่งจะท าให้เป็นแนวทางที่ช่วยให้ประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลและบริการต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมและสะดวกยิ่งขึ้น ดังนั้น การปรับปรุง 
และพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้แบบเรียลไทม์ และตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและเพ่ิมคุณค่าให้กับโครงการที่ด าเนินการอยู่  

- เมื่อดูจากพันธกิจของทางกรมกิจการและสถาบันครอบครัว จะเห็นว่าภารกิจส าคัญ คือ เรื่องของ
ความเสมอภาคทางเพศ เสนอให้มีการปรับชื่อกรมเป็น กรมส่งเสริมเพื่อความเสมอภาคทางเพศ 
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รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายภัณฑิล  น่วมเจิม กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดเงินอุดหนุนเพ่ือพัฒนาครอบครัว จ านวน ๓๐ ล้านบาท แยกข้อมูลจ านวนหัว/

หลักเกณฑ์ ในแต่ละพ้ืนที่ 
๒. ขอรายละเอียดการสงเคราะห์ครอบครับ จ านวน ๒๕ ล้านบาท 
๓. ขอรายละเอียดการสร้างอาชีพ จ านวน ๑๔๐ ล้านบาท  
 
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ๘๖๒,๑๖๐,๔๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอทราบว่าหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความพิการมีความละเอียดซับซ้อนและอาจส่งผลต่อ 

การเข้าถึงสิทธิของผู้พิการ หน่วยงานมีแผนจะปรับปรุงหรือแก้ไขในส่วนนี้หรือไม่ อย่างไร 
- การซ่อมแซมที่อยู่อาศัยส าหรับคนพิการ งบประมาณ จ านวน ๙๒ ล้านบาท ซึ่งมีโควต้าจ ากัดเพียง 

๒,๓๐๐ คนทั่วประเทศ ขอทราบหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้ได้รับสิทธิ์และมีแนวทางในการเพิ่มจ านวนผู้ได้รับ
สิทธิ์อย่างไร 

- กรณี พ้ืนที่กรุงเทพมหานครมีการจัดสรรสิทธิ์ส าหรับการซ่อมแซมบ้านคนพิการที่มีข้อจ ากัด 
ในแต่ละเขต ขอทราบว่าหน่วยงานมีวิธีการหรือแนวทางในการกระจายสิทธิ์ให้ครอบคลุมและเป็นธรรมอย่างไร 

- ในช่วงปี ๒๕๖๗ การจ้างงานคนพิการในหน่วยงานภาครัฐมีความคืบหน้าอย่างไร เมื่อเทียบกับ 
ปี ๒๕๖๔ และหากหน่วยงานใดไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ขอทราบว่าหน่วยงานมีมาตรการ
ในการด าเนินการหรือบทลงโทษอย่างไร  

- ปัจจุบันการส ารวจจ านวนคนพิการของกรมคนพิการและส านักงานสถิติแห่งชาติที่มีความแตกต่าง
กัน ขอทราบว่าสาเหตุมาจากอะไรและการจัดกลุ่มคนพิการในแต่ละหน่วยงานมีเกณฑ์อย่างไร  

- กรณีการปรับสภาพแวดล้อมที่มีงบประมาณที่เพ่ิมขึ้น จ านวน ๔๐ ล้านบาท ส าหรับการตกแต่ง
อาคาร ขอทราบเหตุผลและความจ าเป็น และในส่วนงบประมาณที่ลดลงในส่วนเงินอุดหนุนสนับสนุนการ 
ปรับสภาพแวดล้อมที่ อยู่อาศัยส าหรับคนพิการในปี  ๒๕๖๘ ที่ ลดลงจากจ านวน ๑๖๒ ล้านบาท  
และในปี ๒๕๖๙ คงเหลือ จ านวน ๙๒ ล้านบาท เพราะเหตุใด 

- โครงการการสร้างงาน อาชีพ และรายได้ส าหรับคนทุกช่วงวัย และโครงการพัฒนาระบบคุ้มครอง
ทางสังคมและสวัสดิการสังคม ซึ่งมีการก าหนดค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกวิชาชีพ สอบถามว่า  
สองโครงการดังกล่าว มีความแตกต่างอย่างไรกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับคนพิการ 
รวมทั้ง รูปธรรมของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่จะส่งเสริมให้เกิดอาชีพ คืออะไร 

- จากประเด็นปัญหามีบ้านผู้พิการหลายพ้ืนที่ที่ต้องการขอค่าปรับปรุงบ้าน เช่น ทางชันเข้าบ้าน  
ทางเข้าห้องน้ า เป็นต้น สอบถามว่าสามารถที่จะลดขั้นตอนกับท้องถิ่นในข้ันตอนใดได้บ้าง 

- การจ้างงานคนพิการตามกฎหมายมีการติดตามด าเนินคดีกับสถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายจ้างงานคนพิการมากน้อยเพียงใด หากทุกหน่วยงานจ้างครบหรือสมทบเงินจะสามารถดูแลคนพิการ
ได้ทั้งหมดก่ีคน คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของคนพิการทั่วประเทศ 

- ประเด็นค่าอาหารในสถานสงเคราะห์คนพิการ สอบถามว่า ค่าอาหารที่เบิกจ่ายในแต่ละสถานสงเคราะห์
ผู้พิการคิดหัวละเท่าไร และทุกแห่งได้รับเท่ากันหรือไม่ 
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- หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพ่ือเข้าร่วมเป็นครอบครัวอุปถัมภ์หรืออุปการะเป็นอย่างไร และขอข้อมูล
สถิติที่มีการขอเข้าร่วมเป็นครอบครัวอุปถัมภ์หรืออุปการะ และสามารถรับหรือจัดให้ได้ เป็นจ านวนเท่าใด 
รวมทั้ง การประเมินผลมีความส าเร็จหรือมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร 

- ล่ามภาษามือมีความเพียงพอหรือไม่ และหากต้องการเพิ่มให้มากขึ้นจะด าเนินการอย่างไร 
- ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) ซึ่งในปัจจุบันประสบปัญหาไม่สามารถ

ขอรับงบประมาณจากหน่วยงาน เช่น กสทช. ได้ เนื่องจากติดขัดเรื่องกระบวนการเบิกจ่าย ขอให้หน่วยงาน
ชี้แจงว่ามีรายละเอียดอย่างไร 

- การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะมาให้บริการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
งบประมาณ ๔๗.๕๘ ล้านบาท สอบถามว่า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวมีการด าเนินงานในหน่วยงาน
อย่างไร หรือเป็นลักษณะของการอ านวยความสะดวกให้กับคนพิการอย่างไร 

- เหตุใดต้องมีการต่ออายุบัตรผู้พิการทุก ๘ ปี 
- การแอบอ้างสิทธิ์ในการไปขอโควตาลอตเตอรี่ สอบถามว่า หน่วยงานมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา

อย่างไร เนื่องจากกลุ่มผู้พิการเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างที่จะด้อยโอกาสและเปราะบางทางสังคม 
- การส่งเสริมเรื่องการจ้างงานคนพิการ สอบถามว่า อัตราที่ต้องสมทบเข้ากองทุน และเกณฑ์เรื่อง

สัดส่วนคนพิการที่ต้องมีการจ้างในสถานประกอบการ คือเท่าไร และในช่วง ๑๐ – ๒๐ ปี มีการเปลี่ยนแปลง
บ้างหรือไม่  

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีเรื่องครอบครัวอุปการะ หน่วยงานได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล 

และประสบปัญหาความยากล าบาก โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านศูนย์บริการคนพิการประจ าจังหวัด 
ซ่ึงปัจจุบันมีผู้รับบริการทั้งสิ้นเป็นจ านวน ๙๔๘ รายทั่วประเทศ 

- กรณีการจ้างล่ามภาษามือ หน่วยงานก าลังพิจารณาหลักเกณฑ์เพ่ือด าเนินการจ้างล่ามภาษามือ 
ให้ครบทั้ง ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ เพ่ือให้บริการแก่คนพิการทางการได้ยินได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการต่อบัตร 
คนพิการ ซึ่งการต่อบัตรคนพิการทุก ๘ ปี มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินสภาพความพิการ เนื่องจากบางราย
สามารถฟ้ืนฟูจนหายจากความพิการได้ ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยในการออกหรือยกเลิกบัตรตามความ
เหมาะสม 

- กรณีการจัดท าโครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ได้ด าเนินการโดยใช้กลไก 
ของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดและศูนย์บริการคนพิการทั่วไป รวมถึงความร่วมมือกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้น าชุมชน ในการค้นหาคนพิการที่ตกหล่นทั่วประเทศ 

- กรณีการจัดเบี้ยสวัสดิการคนพิการ ขณะนี้หน่วยงานได้ด าเนินโครงการปรับเพ่ิมเบี้ยสวัสดิการ 
คนพิการให้เป็น จ านวน ๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการอย่างถ้วนหน้า 

- กรณีรายละเอียดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ านวน ๗๒,๐๐๐ ราย 
หน่วยงานขออนุญาตจัดส่งรายละเอียดเป็นเอกสาร  

- กรณีศูนย์การศึกษาพิเศษให้ทุนประกอบอาชีพกับปรับสภาพบ้าน ปัจจุบันหน่วยงานได้ท า MOU 
กับกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องการฝึกอาชีพให้กับคนพิการ และมีส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์จังหวัด ที่ปฏิบัติหน้าที่ในระดับจังหวัด เพ่ือด าเนินการร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษด้านต่าง ๆ เช่น 
การพัฒนาเด็กพิการเข้าสู่การเล่นกีฬา การท ากิจกรรมในเรื่องการฝึกอาชีพ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่วมกัน  
ในระดับจังหวัด  
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- กรณีงบก่อสร้างสืบเนื่องการก่อสร้างเดิมมีโครงสร้างอาคารไม่รวมค่าตกแต่ง ท าให้หน่วยงาน  
ต้องขอรับจัดสรรงบประมาณในส่วนค่าตกแต่งเพ่ิมเติม ซึ่งงบประมาณในส่วนนี้ไม่กระทบต่องบประมาณการ
ซ่อมแซมบ้านพักคนพิการ ประกอบกับส านักงบประมาณพิจารณางบซ่อมแซมบ้านพักคนพิการ 
ให้ของบเพ่ิมเติมในส่วนของกองทุนคนพิการได้  

- กรณีมาตรการในการด าเนินการหรือบทลงโทษเกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน ปัจจุบันการจ้างงานของหน่วยงานราชการไม่สามารถบังคับได้ เนื่องจากไม่มีระเบียบไปบังคับ 
แต่ภาคเอกชน จะมีบทลงโทษที่จะต้องฟ้องและด าเนินคดีอายัดทรัพย์สินบางอย่าง  

- ประเด็นการกู้ยืมเงินคนพิการ ชี้แจงว่า ปัจจุบันกรมอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพ่ือให้
สอดคล้องกับเศรษฐกิจ 

- ประเด็นการเตรียมความพร้อมในด้านอาชีพคนพิการ ชี้แจงว่า กรมมีการท าบันทึกข้อตกลงร่วมกับ
กระทรวงแรงงาน เพ่ือให้คนพิการได้มาฝึกอบรมกับกระทรวงแรงงานและจบออกมามีงานท า นอกจากนี้  
จะมี การท าบั นทึ กข้อตกลงร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจั ยและนวัตกรรม  
และกระทรวงศึกษาธิการ ในการขับเคลื่อนประเด็นคนพิการ 

- ประเด็นการสร้างอาชีพคนพิการ ชี้แจงว่า กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีการฝึก
อาชีพให้กับคนพิการทั่วประเทศในทุกจังหวัด จ านวน ๘ แห่ง ทั่วทุกภาคของประเทศ 

- ระบบการคุ้มครองคนพิการ ชี้แจงว่า มีสถานคุ้มครองของคนพิการ ทั้งหมด ๑๑ แห่ง โดยมีนโยบาย
ในการบ าบัดฟื้นฟู พัฒนา และหาครอบครัวอุปถัมภ์ให้แก่ผู้พิการ 

- ประเด็นสถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – พ.ศ. ๒๕๖๗ มีสถาน
ประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายประมาณ ๓,๐๐๐ แห่ง โดยได้มีการด าเนินคดีกับสถานประกอบการที่ไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย ประมาณ ๒๒๓ แห่ง 

- ประเด็นการจ้างคนพิการตามกฎหมาย ชี้แจงว่า มีสถานประกอบการประมาณ ๑๔,๐๐๐ กว่าแห่ง
ซึ่งจะต้องมีคนเข้าท างานได้ประมาณ ๖๙,๐๐๐ คน ถึงจะคิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ปัจจุบันมีการจ้างงาน
ประมาณ ๖๓,๐๐๐ กว่าแห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๗๔ 

- ประเด็นค่าอาหารในสถานสงเคราะห์คนพิการ ชี้แจงว่า ปัจจุบันมีค่าอาหารในสถานสงเคราะห์ 
ประมาณ ๕๗ บาท ต่อคนต่อวัน และจ านวนคนผู้รับบริการจะข้ึนอยู่กับสถานสงเคราะห์แต่ละแห่ง 

- ประเด็นการปรับสภาพบ้านสิ่งแวดล้อมคนพิการ ชี้แจงว่า มีการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุทุกประการ 
และเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ท าได้มีจ านวน ๔,๒๐๐ หลัง และในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ประมาณ ๔,๐๐๐ หลัง 
โดยอยู่ระหว่างการด าเนินการ ในปัจจุบันด าเนินการไปแล้ว ๓,๑๐๐ หลัง 

- กรณีเงินอุดหนุนสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยส าหรับคนพิการที่ลดลงคงเหลือ 
จ านวน ๙๒ ล้านบาท หน่วยงานได้ด าเนินการจัดท าค าขอรับจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่าง
ครบถ้วน แต่ส านักงบประมาณพิจารณาปรับลดงบประมาณในส่วนนี้ โดยมองว่าหน่วยงานสามารถน างบของ
กองทุนมาเพ่ิมเติมในส่วนนี้ 

ส านักงบประมาณ ชี้แจงว่า กรณีโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยส าหรับคนพิการที่ ได้
งบประมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา หลักการโดยทั่วไปส านักงบประมาณจะพิจารณางบประมาณในลักษณะ 
ของการตรวจสอบและวางแผนการใช้เงินให้เหมาะสม โดยพิจารณาแห่งเงินทุกแหล่งเงินมาประกอบการ
พิจารณาว่ามีเงินนอกงบประมาณอยู่เพียงพอที่จะด าเนินการสนับสนุนได้หรือไม่  
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รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายภัณฑิล  น่วมเจิม กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ ขอผลลัพธ์จากปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ที่ตั้งเงิน

อุดหนุนไว้จ านวน ๑๖๒ ล้านบาท และปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จ านวน ๙๒ ล้านบาท ผลลัพธ์จะแตกต่าง 
จากเดิมอย่างไร เช่น จ านวนบ้านที่ต้องซ่อมแซมให้คนพิการจะลดลงจากเดิมกี่หลังและเหลือกี่หลัง 

- นางสาวลิณธิภรณ์  วริณวัชรโรจน์ โฆษกคณะกรรมาธิการ ขอเอกสารรายละเอียดแผนงานและ
ตัวชี้วัดโครงการการสร้างงาน อาชีพ และรายได้ ส าหรับคนทุกช่วงวัย และโครงการพัฒนาระบบคุ้มครอง 
ทางสังคมและสวัสดิการสังคม 

- นายชิตวัน  ชินอนุวัฒน์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. รายละเอียดการยื่นค าร้องขอค่าปรับปรุงบ้านคนพิการ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และ พ.ศ. ๒๕๖๘  

ว่ามีการยื่นค าร้องจ านวนกี่ราย อยู่ในขั้นตอนใด และมีการอนุมัติและด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวนกี่ราย 
๒. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์รถเข็น นั่งรถ ๓ ล้อ ชนิดมือโยกและไม้เท้าขาว ตามโครงการจัดหาอุปกรณ์

ส าหรับช่วยเหลือคนพิการ ๗๒,๐๐๐ ชุด ซึ่งปัจจุบัน มีการประกาศราคากลางมาถึงระยะที่  ๑๐ แล้ว  
ขอทราบสเปคของกายอุปกรณ์ท่ีใช้ และ TOR โครงการทั้งหมด 

- นายเดชรัต  สุขก าเนิด กรรมาธิการ ขอเอกสารหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพ่ือเข้าร่วมเป็นครอบครัว
อุปถัมภ์หรืออุปการะเป็นอย่างไร และขอข้อมูลสถิติที่มีการขอเข้าร่วมเป็นครอบครัวอุปถัมภ์หรืออุปการะ  
และสามารถรับหรือจัดให้ได้ เป็นจ านวนเท่าใด รวมทั้ง การประเมินผลมีความส าเร็จหรือมีปัญหาและอุปสรรค
อย่างไร 

- นายนพพล  เหลืองทองนารา กรรมาธิการ ขอเอกสารข้อมูลลักษณะของความพิการที่จะสามารถ
ออกบัตรคนพิการได้ 

- นางสาวกุลวลี  นพอมรบดี เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่แปด ขอรายละเอียดโครงการพัฒนา
ระบบการคุ้มครองทางสังคมและจัดสวัสดิการสังคม จ านวน ๒๔๘ ล้านบาท ซึ่งเป็นการค้นหาผู้พิการทีต่กหล่น 

- นายพริษฐ์  วัชรสินธุ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. การส่งเสริมเรื่องการจ้างงานคนพิการ อัตราที่ต้องสมทบเข้ากองทุน และเกณฑ์เรื่องสัดส่วน 

คนพิการที่ต้องมีการจ้างในสถานประกอบการ คือเท่าไร และในช่วง ๑๐ – ๒๐ ปี มีการเปลี่ยนแปลง 
บ้างหรือไม ่ 

๒. ถ้าน าหลักเกณฑ์เรื่องสัดส่วนที่ทางกรมใช้กับสถานประกอบการว่าต้องจ้างคนพิการในสัดส่วน
เท่าไร เอามาใช้กับหน่วยงานราชการ อยากรู้ว่าตอนนี้ช่องว่างระหว่างจ านวนคนพิการที่หน่วยงานราชการ 
จ้างกับจ านวนคนพิการที่ควรจะมีการจ้าง ห่างกันเท่าไร (ขอสถิติย้อนหลัง ๕ ปี) 

๓. การของบประมาณจากกองทุนมาใช้ในการอ านวยความสะดวกให้กับคนพิการ ระเบียบมีการ
ปรับเปลี่ยนมากน้อยเพียงใด (ขอสถิติย้อนหลัง ๕ ปี ในส่วนของปริมาณ และรายการที่ถูกใช้เป็นค่าใช้จ่าย 
จากกองทุน) 

๔. โครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย  ในส่วนของเงินอุดหนุนสนับสนุนการปรับ
สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ ขอให้ชี้แจงว่า งบประมาณที่หายไปประมาณ ๗๐ ล้านบาท มีสาเหตุมา
จากอะไร 

๕. ค่าตกแต่งอาคารที่ท าการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตั้งไว้ ๔๐ ล้านบาท  
ขอทราบถึงเหตุผลและความจ าเป็นในการปรับปรุง รวมทั้ง ขอเอกสาร BOQ (Bill of Quantities) และ
รายการต่าง ๆ ที่จะใช้ในการตกแต่ง ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
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มาตรา ๑๓ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
และหน่วยงานในก ากับ 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม    ๑๐,๓๖๘,๖๗๗,๓๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย  

และนวัตกรรมในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอทราบรายละเอียดโครงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา (UniNet)  

และมหาวิทยาลัยไซเบอร์ (TCU) งบประมาณปีละ ๑,๐๐๐ บาท ซึ่งได้งบมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๙  
- โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา จ านวน ๙๓ ล้านบาท 

ขอทราบเหตุผลว่าท าไมไม่ใช้ระบบ Cloud First  
- กรณีการใช้ เกณฑ์ว่ามหาวิทยาลัยมี  Lab วิจัยอาหาร จึงได้จัดโครงการตามแผนนโยบาย 

ซอฟพาวเวอร์ด้านอาหาร ขอสอบถามว่า หากใช้เกณฑ์นี้จะท าให้สามารถท าวิจัยให้ทุกกระทรวงได้ใช่หรือไม่ 
- ขอทราบหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติงบประมาณกองทุนเพ่ือส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิ จัย  

และนวัตกรรม (ววน.) ไปแต่ละหน่วยงานของ PMU เป็นอย่างไร สถานการณ์อนุมัติเบิกจ่าย และเหตุผลการ
อนุมัติเบิกจ่ายล้าช้าและแนวทางแก้ไข  

- ขอทราบรายได้ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด ที่เป็นรายได้จากของมหาวิทยาลัย เทียบกับรายได้ที่ได้จาก
งบประมาณแผ่นดิน โดยเทียบเป็นสัดส่วนร้อยละ  

- เรื่องการน างบรายหัวไปท าหลักสูตร ขอเสนอให้ท าหลักสูตรหลากหลายมากกว่าเดิม มีรายวิชา  
ที่ตอบโจทย์มากขึ้น หลักสูตรเป็นไปตามความต้องการของแต่ละท้องที่ว่าต้องการพัฒนาคนด้านใด  

- ขอสอบถามว่า รูปแบบของ Skill Portfolio มีลักษณะเดียวกับ Skillsfuture Singapore หรือไม่  
- ขอทราบรายละเอียดความแตกต่างระหว่าง Features ที่ OFOS ของ DGA ท าไม่ได้แต่แพลตฟอร์ม 

THAI MOOC ท าได ้
- ขอทราบแนวคิดการค านวณ หลักเกณฑ์ค่าธรรมเนียม ๑๕ ,๐๐๐ บาทต่อหัว ในโครงการ 

ซอฟพาวเวอร์มีหลักเกณฑ์หรือแนวคิดอย่างไร  
- ขอทราบรายละเอียดโครงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา และการพัฒนาก าลังคน

ขั้นสูง  
- ขอทราบรายละเอียดแผนหรือแนวทางให้มีจ านวนนักเรียนเพ่ิมขึ้นในสถาบันไทยโคเซ็น  

(Thai – KOSEN)  
- ขอทราบแนวทางและป้องกันการทุจริตในโครงการบัญชีนวัตกรรมอย่างไร  
- ขอสอบว่างบประมาณด้านการผลิตก าลังคนตามโครงการพัฒนาคนด้านเซมิคอนดักเตอร์  

ในปีนี้ได้ตั้งงบประมาณไว้เท่าไหร่ และมีเป้าหมายว่าจะผลิตก าลังคนได้เท่าไหร่  
- ขอสอบถามเรื่องสถานะและผลการด าเนินงานของ Holding Company ที่ตั้งตามมหาวิทยาลัย  
- ขอสอบถามว่าข่าวเรื่องนโยบายให้เด็กทุนกลับมาใช้ทุนที่บริษัทเอกชน เป็นข้อเท็จจริงหรือไม่ 

อย่างไร 
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- ขอทราบว่าข้อมูลหรือผลการด าเนินการใดบ้างที่ได้รับจากการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๔๐  
หน่วยงานสามารถดึงข้อมูลจากหน่วยงานรัฐอ่ืน ๆ มาใช้ในการประเมินหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาหรือไม่ 
อย่างไร และหน่วยงานน าข้อมูลที่ได้รับจากกฎกระทรวงดังกล่าวน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงหลักสูตร 
เพ่ือให้สามารถส่งผลต่อการลดอัตราการว่างงานของผู้ส าเร็จการศึกษาได้หรือไม่ 

- ขอทราบว่าหน่วยงานมีนโยบายหรือแนวทางอย่างไรในการลดจ านวนหลักสูตรที่ไม่ตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน และเพ่ิมหลักสูตรที่ตอบโจทย์ ต่อตลาดแรงงานในปัจจุบันและในอนาคต 
ของประเทศอย่างไร  

- โครงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและพัฒนาก าลังคนขึ้นสูง จ านวน ๒๐๐  
ล้านบาท ซึ่งกิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาคุณภาพสูงตามกลุ่มยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ จ านวน ๑๖๔ ล้านบาท ซึ่งแบ่งสถาบันอุดมศึกษาออกเป็น ๕ กลุ่ม ขอทราบว่าหน่วยงาน 
มีเกณฑ์การจัดกลุ่มและแผนการด าเนินงานอย่างไรเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์  เป้าหมายในการด าเนินงานที่ชัดเจน 
และมีประสิทธิภาพ   

- ขอทราบว่าหน่วยงานควรพิจารณาเกี่ยวกับการปรับปรุงท้องฟ้าจ าลองเพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้ใหม่ 
ที่ตอบโจทย์กลุ่มครอบครัวและเด็ก ซึ่งอาจเป็นโครงการที่มีประโยชน์และคุ้มค่ามากกว่าการจัดกิจกรรม 
แบบครั้งเดียว 

- ขอทราบว่าการจัดกิจกรรมงานแฟร์ของ อว. ที่ใช้งบประมาณ จ านวน ๒๙๐ ล้านบาท เป็นโครงการ
ในรูปแบบใหม่ที่รวมองค์ประกอบด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ จะสามารถสร้างผลกระทบเชิงบ วก 
ต่อภาพรวมของประเทศได้มากกว่าการจัดกิจกรรมในรูปแบบเดิมหรือไม่  อย่างไร และขอให้ยกตัวอย่าง
โครงการที่ประสบความส าเร็จในการพัฒนาหลักสูตรหรือการสร้างก าลังคนคุณภาพสูง เพื่อให้กรรมาธิการและ
ผู้เกี่ยวข้องเห็นภาพที่ชัดเจนได้หรือไม่ 

- เมื่อพิจารณางบประมาณของกระทรวง อว และโครงการต่างๆ ที่ถูกตั้งขึ้นมา มีหลายประเด็น 
ที่น่าสนใจและควรพิจารณาอย่างลึกซึ้ง ทั้งในเรื่องของความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ ความซ้ าซ้อน  
ของโครงการ และการจัดสรรทรัพยากรให้ตรงกับเป้าหมายที่แท้จริง โดยเฉพาะงบวิจัยแม้ว่าจะมีการเพ่ิม
งบประมาณวิจัย แต่ผลลัพธ์ที่ได้จากการลงทุนยังไม่ชัดเจน เช่น การตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นเจ้าของ
เทคโนโลยี แต่ยังไม่มีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม การลงทุนในงานวิจัยหน่วยงานควรมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
อย่างเข้มงวด เพ่ือให้สามารถวัดผลได้ว่าการใช้งบประมาณนั้นสร้างประโยชน์อย่างแท้จริงอย่างไร 

- กรณี โครงการที่หลากหลายและมีความซ้ าซ้อน เช่น อว. แฟร์ เครดิตแบงค์ หรือโครงการ 
หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งเชฟอาหารไทย ดูเหมือนจะมีความซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน หรือไม่ตรงกับภารกิจหลัก  
ของกระทรวง ขอทราบว่าการตั้งโครงการดังกล่าวมีความเหมาะสมและความจ าเป็นในการด าเนินโครงการ
เหล่านี้หรือไม่ อย่างไร  

- กรณีโครงการเครดิตแบงค์ เป็นโครงการต่อเนื่องที่ ใช้งบประมาณตั้งแต่ปี ๒๕๖๙ – ๒๕๗๒ 
งบประมาณ จ านวน ๖,๐๐๐ ล้านบาท แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรและ
สร้างแพลตฟอร์มของหน่วยงาน ซึ่งมีโครงการแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด (Thai MOOC) อยู่แล้ว
ที่ใช้งบประมาณทุกปีปีละ ๒๐ ล้านบาท เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่ามีการใช้ทรัพยากรซ้ าซ้อน ดังนั้น หน่วยงาน 
มีแนวทางในการรวมแพลตฟอร์มเข้าด้วยกัน เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและเพ่ิมประสิทธิภาพได้มากขึ้น 

- กรณีโครงการยูนิ เน็ตเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี  ๒๕๓๙ ใช้งบประมาณปีละ ๑ ,๐๐๐ ล้านบาท  
รวมระยะเวลาด าเนินการ ๓๐ ปี ขอทราบว่าโครงการดังกล่าวมีผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่ชัดเจนอย่างไร 

- ขอทราบว่าเหตุใดจึงเลือกซื้อเซิร์ฟเวอร์ จ านวน ๙๓ ล้านบาท แทนการใช้บริการคลาวด์ 
ตามนโยบาย Cloud First ของรัฐบาล 
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- โครงการ Reinventing เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณ จ านวน  ๒๕๐ ล้านบาท เป็นโครงการ 
ที่พัฒนาก าลังคนระดับสูง แต่ปัญหามีความซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน ขอทราบว่าการด าเนินโครงการดังกล่าว  
มีความแตกต่างจากหน่วยงานอื่นอย่างไร  

- โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะสูง ตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานใช้งบประมาณ จ านวน ๕๕๐ ล้านบาท ขอทราบว่าโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายและ
ผลลัพธ์ที่วัดผลได้อย่างไร 

- กรณีโครงการก่อสร้างและความยั่งยืน อุทยานวิทยาศาสตร์ ๔ แห่ง จ านวน ๒๘๐ ล้านบาท  
เป็นการด าเนินโครงการตามแนวคิดที่ดีและเป็นการกระจายจากส่วนกลางไปภูมิภาค ขอทราบว่าหน่วยงาน
ควรมีการประเมินการใช้งานและผลกระทบในระยะยาวก่อนที่จะขยายโครงการเพ่ิมเติม เพ่ือให้แน่ใจว่า
ทรัพยากรถูกใช้อย่างคุ้มค่าอย่างแท้จริงอย่างไร 

- เมื่อพิจารณาโครงการต่าง ๆ มีโครงการที่ไม่ตรงกับภารกิจหลัก เช่น โครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งเชฟ
อาหารไทย จ านวน ๗๐ ล้านบาท หรือโครงการการส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหาร จ านวน ๓๗ ล้านบาท 
เป็นโครงการที่ไม่สอดคล้องกับภารกิจหลักของกระทรวง อว. ขอทราบว่าการตั้งโครงการเหล่านี้อาจท าให้ 
เสียทรัพยากรโดยไม่จ าเป็น และหน่วยงานควรพิจารณาถึงการส่งต่อภารกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง
เป็นผู้ดูแลแทน 

- ขอทราบว่าโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม จ านวน ๖๒ ล้านบาท มีความซ้ าซ้อน 
กับหน่วยงานอื่นหรือไม่ และหน่วยงานมีวิธีการด าเนินงานที่แตกต่างจากหน่วยงานอื่นอย่างไร 

- ขอทราบว่ากระทรวงมีมาตรการหรือกลไกใดในการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตร 
ที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน และได้มีการด าเนินการอย่างไรกับหลักสูตรที่ถูกวิเคราะห์ว่าไม่ตอบโจทย์อย่างไร 

- ขอทราบว่ากระบวนการอนุมัติหลักสูตรใหม่ในปัจจุบันมีขั้นตอนอย่างไร และอัตราการอนุมัติ
หลักสูตรใหม่ในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไร 

- ในส่วนของงบประมาณที่สนับสนุนมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน ขอทราบว่าหน่วยงานมีการจัดสรร
งบประมาณในรูปแบบใดบ้าง และมีแนวคิดในการปรับเปลี่ยนสูตรการอุดหนุนเพ่ือสร้างแรงจูงใจ  
ให้มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาในสาขาท่ีตรงกับความต้องการของตลาดหรือไม่ อย่างไร 

- กรณี งบประมาณ ที่ ใช้ พัฒ นาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออน ไลน์ แบบ เปิ ด  (Thai MOOC)  
และแพลตฟอร์มโอฟอส (OOFOS) มีหลักการค านวณและความแตกต่างของฟีเจอร์ระหว่างแพลตฟอร์ม
เหล่านี้อย่างไร และเหตุใดจึงยังคงพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่แทนที่จะปรับปรุงแพลตฟอร์มเดิมที่มีอยู่ 

- กรณีโครงการเมกะโปรเจกต์สกิลเครดิตพอร์ตโฟลิโอ งบประมาณที่ตั้งไว้มีรายละเอียดการค านวณ
อย่างไร และมีแผนการจัดการงบในอนาคตเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือไม่? 

- ขอทราบว่ า โครงการ Reskill และ Upskill ที่ อยู่ ภ าย ใต้ กระทรวงมี จ านวน เท่ า ใดบ้ าง 
และมีรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ รูปแบบการเรียนการสอน และผลลัพธ์ที่คาดหวังเป็นอย่างไร 

- กรณีโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งเชฟอาหารไทย หน่วยงานมีแผนรองรับตลาดแรงงานส าหรับผู้เรียน
จบอย่างไร และมีการค านวณค่าธรรมเนียมการเรียน ๑๕,๐๐๐ บาทต่อหัวอย่างไร 

- กรณีการอุดหนุนค่าใช้จ่าย TCAS หน่วยงานมีการวิเคราะห์หรือไม่ว่าช่องว่างค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้รับ
การอุดหนุนมีจ านวนเท่าใด และมีแนวคิดในการลดช่องว่างนี้ในระยะยาวอย่างไร 

- การฝึกงานของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ปัจจุบันหน่วยงานมีการเก็บข้อมูลหรือไม่ว่ามีนักศึกษาก่ีคน
ที่ได้รับโอกาสฝึกงาน และมีแนวคิดในการตั้งงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายส าหรับการฝึกงานเพ่ือช่วยเพ่ิม
โอกาสให้นักศึกษาได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ 
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- เมื่อพิจารณาโครงการพัฒนาและยกระดับศักยภาพนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ขอทราบ
รายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายอ่ืนที่มีจ านวน ๒๕,๐๖๓,๙๐๐ บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการต่างประเทศชั่วคราว โดยเฉพาะในส่วนที่ เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยของนิสิต  
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ มีรายการการแข่งขันอะไรบ้าง ประเทศที่ไปแข่งขัน และชนิดกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน 
มีอะไรบ้าง  

- ในโครงการอุดหนุนค่าสมัครระบบทีแคส ขอสอบถามว่าจ านวนเงินที่สนับสนุนจะเพียงพอ 
ต่อการช่วยลดภาระค่าสมัครของนิสิตหรือไม่ เนื่องจากค่าสมัครในแต่ละรอบ เช่น รอบ Portfolio มีค่าใช้จ่าย
ตั้งแต่ ๒๐๐ ถึง ๑ ,๕๐๐ บาทต่อโครงการต่อสาขา รวมถึงรอบอ่ืน ๆ ที่มีค่าใช้จ่ายแตกต่างกันออกไป  
หากงบประมาณไม่เพียงพอ มีแนวทางหรือมาตรการใดที่จะช่วยลดค่าใช้จ่าย เช่น การปรับระบบดิจิทัล  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้ าส าหรับนักศึกษาที่มีฐานะยากจน  

- ขอทราบว่าหน่วยงานมีการเตรียมการรับมืออย่างไรกับปัญหาจ านวนนิสิตนักศึกษาที่ลดลง  
และแนวโน้มที่ค่านิยมการศึกษาระดับปริญญาอาจเปลี่ยนไปในอนาคต 

- ขอทราบว่าโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภั ยจากพิษสุนั ขบ้ า ที่ ได้ รับ งบประมาณ  
๖๘.๓ ล้านบาท มีความเหมาะสมหรือเพียงพอในการแก้ไขปัญหาการท าหมันสุนัขจรจัดและโรคพิษสุนัขบ้า
หรือไม่ อย่างไร และโครงการดังกล่าวสามารถโอนความรับผิดชอบไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง 
ได้หรือไม ่

- เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดใหม่ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน สามารถเชื่อมโยงกับเป้าหมาย
โครงการและยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างไร ซึ่งโครงการได้รับงบประมาณต่อเนื่องตั้งแต่ปี 
๒๕๖๓ แต่ไม่ปรากฏรายละเอียดการใช้งบประมาณในแต่ละปีส่งผลหรือเกิดผลผลิตตามตัวชี้วัดใหม่  
และครบคลุมจังหวัดในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศตามที่ก าหนดอย่างไร นอกจากนี้ ยัง ไม่มีการรายงานผล 
การด าเนินงานที่ชัดเจนในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมา และการลดเป้าหมายมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก 
๑๕ ล้านบาท เหลือ ๗ ล้านบาท หน่วยงานมีเหตุผลหรือแนวทางการด าเนินงานอย่างไร 

- ขอทราบว่า กระทรวง อว. หรือสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวง อว. ได้มีแผนงาน โครงการ 
หรือแนวทางใดในการผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขตามที่ก าหนดในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติ 
สุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือไม ่และหากม ีแผนงานดังกล่าวได้ด าเนินการถึงข้ันตอนใด 

- กรณีที่ไม่สามารถจัดตั้งมหาวิทยาลัยในบางพ้ืนที่ได้ กระทรวง อว. ได้ปรับรูปแบบการสนับสนุน 
การพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการ การวิจัย หรือการสร้างนวัตกรรมในพ้ืนที่เหล่านั้นอย่างไร  และหน่วยงาน 
มีนโยบายหรือแนวทางใดในการสนับสนุนองค์กรท้องถิ่นท่ีขาดความพร้อมด้านวิชาการ 

- ในการปรับหลักสูตรเพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและการเปลี่ยนแปลงของสังคม  
ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางหรือกลไกการด าเนินงานอย่างไร และสามารถใช้ Big Data ในการช่วย
วิเคราะห์และปรับปรุงหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 

- โครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งเชฟอาหารไทย การสร้างผู้ประกอบการร้านอาหารไทยที่อยู่ในความดูแล
ของส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา มีมิติพิเศษที่แตกต่างจากการด าเนินงานของหน่วยงานอ่ืน เช่น 
กระทรวงวัฒนธรรม หรือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อย่างไร และมีการเชื่อมโยงองค์ความรู้เพ่ือสร้างหลักสูตร 
ในระดับอุดมศึกษาหรือไม ่อย่างไร 

- โครงการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่มีงบประมาณลดลงในปีงบประมาณที่ผ่านมา  
มีเหตุผลหรือแนวทางการจัดสรรงบประมาณอย่างไร และมีความแตกต่างในการด าเนินงานจากหน่วยงานอ่ืน 
เช่น PMU หรือ สกสว อย่างไร 
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- ในแผนงานพ้ืนฐานความสามารถในการแข่งขัน งบประมาณ ๙๗ ล้านบาท ส าหรับการส่งเสริม
ความรู้และเทคโนโลยี มีวิธีการจัดสรรและกลไกการท างานเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างไร 

- ขอทราบว่าหน่วยงานมีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณให้กับสถาบันอุดมศึกษาอย่างไร  
เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ าระหว่างมหาวิทยาลัยที่ได้รับงบประมาณแตกต่างกัน เช่น  
บางแห่งได้รับเพียงหลักสิบล้าน ในขณะที่บางแห่งได้รับหลักพันล้าน 

- ในกรณีของโครงการก่อสร้าง เช่น อาคารศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมที่อุบลราชธานี  
และโครงการอ่ืน ๆ เช่น ที่พะเยา หรือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความคืบหน้าในการด าเนินการอย่างไร  
และจะสามารถด าเนินโครงการให้เสร็จตามก าหนดได้หรือไม่ 

- ส าหรับโครงการใหม่ เช่น อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือที่ เชียงใหม่ มีการวางแผน  
และการจัดสรรงบประมาณอย่างไร เพ่ือให้มั่นใจว่าโครงการจะด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่มี
ความล่าช้าอย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดโครงการเฉลิมพระเกียรติมีการจัดสรรทุนอย่างไร และมีเกณฑ์ในการคัดเลือก
ผู้รับทุนอย่างไร เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ได้รับทุนและสังคม 

- เมื่อพิจารณาการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่ ๓ เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะในส่วนของโครงการ Big Data และการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศ ขอทราบว่าหน่วยงานมีรายละเอียดหรือแนวทางอย่างไรในการน าข้อมูลมาใช้เพ่ือสนับสนุน 
การตัดสินใจและป้องกันความซ้ าซ้อนของการให้ทุนวิจัย รวมถึงการจัดการความขัดแย้งระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้รับทุนอย่างไร 

- ขอทราบว่าหน่วยงานมีแผนหรือแนวทางในการน าผลวิจัยไปใช้พัฒนาภาคเกษตรกรรมและ
ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) อย่างไร เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อฐานรากของประเทศ 
ภายในระยะเวลา ๓ ปี  

- ขอทราบว่าหน่วยงานมีมาตรการในการตรวจสอบและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ 
จากงบวิจัยอย่างไร เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

- กรณีที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาได้มีการประกาศ เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
อาจารย์โดยใช้กรอบไทยแลนด์พีเอสเอฟ (Thailand PSF) และมีการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมส าหรับ 
การประเมินและพัฒนาอาจารย์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา  
ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางหรือความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบดังกล่าวเพ่ือให้เหมาะสม
กับบริบทของแต่ละสถาบัน รวมถึงลดความซ้ าซ้อนกับระบบเดิม และยังคงรักษาคุณภาพของการประเมิน  
และพัฒนาอาจารย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับชาติ 

- ขอทราบว่าโครงการจัดหาระบบแฟ้มทักษะที่เริ่มต้นในปี ๒๕๖๙ หากรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลง 
โครงการนี้ยังมีความจ าเป็นและความต่อเนื่องหรือไม่ อย่างไร 

- กรณีการก่อสร้างอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ หน่วยงานมองว่าปัจจัยส าคัญที่ท าให้อาคาร 
ประสบความส าเร็จคืออะไร และการเพ่ิมจ านวนอาคารแต่ละจังหวัดมีความเหมาะสมและคุ้มค่า 
หรือไม ่อย่างไร 

- การตั้งงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายสอบ TCAS ทุกปี หน่วยงานมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
เชิงโครงสร้างเพ่ือให้ค่าธรรมเนียมสอบเหมาะสมและเข้าถึงได้ส าหรับนักเรียนทุกกลุ่มหรือไม่ อย่างไร 
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- ขอทราบว่าหน่วยงานมีแผนการหรือมาตรการใดในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทุจริตในโครงการ
บัญชีนวัตกรรมอีกในอนาคต และได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาอย่างไร รวมถึงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
จากผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมมีความเหมาะสมหรือไม่ และมีมาตรการใด  
ที่จะช่วยลดอุปสรรคในการข้ึนทะเบียนส าหรับผู้ประกอบการรายใหม่อย่างไร 

- กรณีการขึ้นทะเบียนโครงการที่อาจไม่เข้าข่ายนวัตกรรม เช่น โครงการรถบรรทุกอเนกประสงค์
ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขอทราบว่าโครงการดังกล่าวเป็นวัตกรรมอย่างไร หน่วยงานมีหลักเกณฑ์หรือกระบวนการ
ตรวจสอบอย่างไร เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการรายอื่น 

- โครงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและพัฒนาก าลังคนขั้นสูง งบประมาณ  
๒๕๐ ล้านบาท มีตัวชี้วัดเชิงปริมาณมีเครือข่ายเพียง ๑๐ เครือข่าย การใช้งบประมาณดังกล่าวมีความคุ้มค่า
หรือไม่ อย่างไร และหลักสูตรผ่านการรับรองมาตรฐานนานาชาติ จ านวน ๕ หลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตร 
ระยะสั่น หน่วยงานมีแผนปรับปรุงหรือขยายผลอย่างไร 

- เมื่อพิจารณาโครงการจัดตั้ งสถาบันไทยโคเซนใช้งบประมาณสูง แต่จ านวนผู้ เรียนยังน้อย  
ขอทราบว่าหน่วยงานมีแผนแก้ไขปัญหาและส่งเสริมให้มีผู้ เรียนเพ่ิมขึ้นอย่างไร เพ่ือให้โครงการคุ้มค่า 
ต่อการลงทุน 

- กรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ซึ่งถูกก าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ  
และมอบหมายให้หน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการ ขอทราบว่าความคืบหน้าและผลลัพธ์ของการด าเนินงาน  
รวมถึงแนวทางทีห่น่วยงานจะใช้ในการก าจัดและป้องกันปัญหาผักตบชวาในระยะยาวเป็นอย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีหลักสูตรไม่ตอบโจทย์ ขอเรียนว่า เด็กจบใหม่ที่จบมาไม่ตรงกับความต้องของงาน มีอยู่สองส่วน 

คือ ๑. ไม่มี Specific Skill ไม่มีทักษะตรงตามงาน และ ๒. ไม่มี Soft Skill ที่จะไปท างานกับภาคชน ปัจจุบัน
ได้ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปี ๒๕๖๕ โดยให้มหาวิทยาลัยออกแบบหลักสูตร ให้มีความยืดหยุ่นสูง สามารถ
ออกแบบร่วมกับเอกชน เพ่ือให้เด็กมี Specific Skill ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ส่วนเรื่อง Soft Skill 
ให้เด็กฝึกงานในระหว่างเรียน เพ่ือมี Experiential Learning โดยตั้งเป้าภายในสองปีการฝึกงานจะต้องเป็น 
ในรูป Internship และร่วมมือกับกรมสรรพากร ให้มี  Tax Incentive กับเอกชนที่ รับ เด็กไปฝึกงาน  
ส่วนเรื่องธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) เพ่ือให้หลักสูตรตรงกับการจ้างงาน กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยท า GenNx Model ท างานเป็นรายวิชาที่สามารถ
เรียนกับภาคเอกชน และน าเอาวิชาที่เรียนเทียบเป็นเกรดได้ ซึ่งเป็นวิธีที่จะฝึกเด็กให้ ตรงกับความต้องการ 
ของภาคอุตสาหกรรม ดังนั้น  Credit Bank จึงมีส่วนช่วยเรื่อง Life Long Learning และตอบสนอง 
กับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

- เรื่องโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ขอเรียนว่า ได้ด าเนินการแบ่งกลุ่ม
มหาวิทยาลัยให้มีความเฉพาะด้านมากขึ้น โดยได้แบ่งเป็น ๕ กลุ่ม ได้แก่ ๑. กลุ่มที่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า 
ที่จะต้องไปท าวิจัยระดับโลก (Global and Frontier) ๒. กลุ่มที่มุ่งเน้นการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วย
ผู้ประกอบการ(Tech Base) ๓. กลุ่มพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (Area Based) ๔. กลุ่มด้านศาสนา ๕. กลุ่มเฉพาะทาง 
โดยงบประมาณโครงการ Reinventing University เน้นการพัฒนาก าลังคน และสร้างความเป็นเลิศตามกลุ่ม
มหาวิทยาลัย  

- เรื่องท้องฟ้าจ าลอง ไม่ได้สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม แต่สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ส่วนที่สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม คือ โครงการ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (Futurium)  



สร
ุปผ

ลก
าร

ปร
ะช

ุมน
ี้ คณ

ะก
รร

มา
ธิก

าร
ยัง

ไม
่ได

้รับ
รอ

ง

ผู้ใ
ดน

ำไป
ใช

้ ห
าก

เกิด
คว

าม
เสีย

หา
ยใด

 ๆ 
ผู้น

ั้นต
้อง

รับ
ผิด

ชอ
บเ

อง

๒๗ 
 

- เรื่องงานแสดงสินค้าและนิทรรศการด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.แฟร์)
ขอเรียนว่า อว. แฟร์ มีวัตถุประสงค์ให้เป็นช่องทางให้น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กั บ
ประชาชนทุกช่วงวัย นอกจากนี้ ส านักงานวิจัยแห่งชาติก าลังด าเนินการ คืองาน Thailand Research Expo 
กลุ่มเป้าหมายคือนักวิจัยที่จะมาประชุมวิชาการ หรืองานมหากรรมวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้แรงบันดาลใจ  
กับเด็กมีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ ส่วนรายละเอียดข้อมูลน าส่งเอกสาร 

- เรื่องแฟ้มสะสมทักษะ (Skill Porfolio) ขอเรียนว่า เทียบแนวคิดมาจาก  Skillsfuture Singapore 
ของประเทศสิงคโปร์ เป็นโครงการที่ท าให้สิงคโปร์มีความโดดเด่นหลายด้านในการพัฒนาคน สิ่งที่ ได้
ด าเนิ นการใน โครงการ Skills Future Thailand ประกอบด้ วย  Online Learning Course ที่ ส าคัญ  
เช่น โปรแกรมอบรม Microsoft และ AWS ของ Google เป็นต้น ส่วนภาคเอกชนได้ด าเนินการกับหลาย
หน่วยงาน เช่น บริษัท ซีพี (CP) ในหลักสูตรด้านอาหาร บริษัท เซนทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น ในการท าหลักสูตร
การท่องเที่ยว ซึ่งจะอยู่ในระบบ Online Learning โดยมีระบบ Credit Transfer ระบบDigital Prevention 
ระบบ learner Portfolio ระบบ Skill Map ระบบ Job Matching  

- เรื่องตัวเลขจ านวน ๖๐๐,๐๐๐ คนมาจากจ านวนนักศึกษา ซึ่ง Skill Portfolio จะเริ่มกับนักศึกษา
ในชั้นปีการศึกษาที่  ๓ หรือปีการศึกษาที่  ๔  ส่วนค่าใช้จ่ายจ านวน ๑ ,๒๐๐ บาท เป็น ในลักษณะ 
ของการSubscribe และเป็นค่าใช้จ่ายต่อหัว 

- โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ขอเรียนว่า ได้มีหลายโครงการที่เป็น Experiential Learning 
ผลักดันให้มหาวิทยาลัยท าหลักสูตรที่เสริมสร้างประสบการณ์ แต่ก็มีลักษณะที่แตกต่างกันเหมาะกับพ้ืนที่ 
และคณะ  

- เรื่องซอฟพาวเวอร์ในโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งเชฟอาหารไทย ขอเรียนว่า เดิมโครงการอยู่ภายใต้
การด าเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรม แต่จากการด าเนินการพบว่ากลุ่มมหาวิทยาลัยได้เข้ามาช่วยผลักดัน
และเห็นว่าควรเป็นมหาวิทยาลัย เนื่องจากมีองค์ความรู้ มี Lab ทางด้านอาหาร งานวิจัยและมีระบบพ้ืนฐาน 
ที่เพียงพอ ท าให้ลดภาระเรื่องค่าใช้จ่ายและยกระดับองค์ความรู้  

- เรื่อง University Business Incubator ซึ่งเป็นหน่วยบ่มเพาะธุรกิจในมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์
ต้องการบ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ ส่วน Side Park เป็นการท าTech Base Start Up เป็นการ
สร้างผู้ประกอบการที่เป็น Technology Base โดยไม่ได้จ ากัดว่าเป็นนักศึกษา สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือ 
SME เข้าร่วมได ้

- ประเด็นเรื่องบทบาทของอุดมศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร และการอนุมัติหลักสูตร ขอเรียนว่า  
ในการอนุมัติหลักสูตร ทุกมหาวิทยาลัยจะต้องผ่านการตรวจสอบหลักสู ตรที่กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งตรวจสอบว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่  

- ประเด็นเรื่องการจัดท าหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในส่วนของบประมาณ ขอเรียนว่า งบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย งบประมาณส่วนใหญ่เป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ซึ่งบางมหาวิทยาลัยได้ใช้งบประมาณ
ของแผ่นดินร้อยละ ๒๐ - ๓๐ ดังนั้น งบประมาณที่เป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยจึงเป็นงบรายหัวแบ่งเป็นกลุ่ม
รายวิชาในการท าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้มีความหลากหลาย  

- เรื่องแพลตฟอร์ม Thai-MOOC ขอเรียนว่า ได้เคยเสนอให้ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA)  
มาใช้แพลตฟอร์ม Thai-MOOC ร่วมกัน 

- เรื่องระบบ TCAS ขอเรียนว่า การสอบ TCAS เป็นการด าเนินการของที่ประชุมอธิการบดี 
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้สนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ค่าสอบ TGAT ค่าสมัครสอบ TPAT และค่าสมัครสอบ Admission  
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- เรื่องการวิเคราะห์งบการเงินของประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ขอเรียนว่า ไม่ได้มีการ
วิเคราะห์ และได้หารือกับ ทปอ. ได้พยายามแนวเพ่ือให้ค่าใช้จ่ายลง โดยลดค่าใช้จ่ายการสอบ A-Level  
ลง และลดการใช้ O-NET บางรายวิชา เพื่อพยาพยามให้การสอบไม่ให้มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมมากข้ึน 

- เรื่อง Thailand PSF หรือการประเมินสมรรถนะอาจารย์ ขอเรียนว่า กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ไม้ได้บังคับให้มหาวิทยาลัยต้องใช้ Thailand PSF มหาวิทยาลัยสามารถ
ออกแบบการประเมินเองได้ และมหาวิทยาลัยไม่จ าเป็นต้องสอบ PSF 

- เรื่องค่าใช้จ่ายด้านกีฬา ในโครงการพัฒนาด้านศึกษา ขอเรียนว่า เป็นค่าใช้จ่ายเข้าร่วมการแข่งขัน
เช่น การแข่งขันมหาวิทยาลัยกีฬาอาเซียน จ านวน ๑๙ ล้านบาท การเข้าร่วมกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศแข่งขัน 
จ านวน ๒.๙ ล้านบาท การแข่งขันกีฬานานาชาติ “World Forum” ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าเดินทางและค่าที่พัก 

- เรื่องโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย” ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเรียนว่า  
หนึ่งในภารกิจของมหาวิทยาลัยคือการบริการวิชาการ เพ่ือน าเอาองค์ความรู้ไปบริการวิชาการ ซึ่งจะตอบ
โจทย์เรื่องการฝึกคนเพื่อให้เด็กไปฝึกปฏิบัติ  

- หลักเกณฑ์การให้งบประมาณ ขอเรียนว่า ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  
ได้แบ่งงบประมาณเป็นสามส่วนตามมาตรา ๔๕ (๑) งบบุคลากร (๒) เป็นค่าใช้จ่ายตามภารกิจปกติ และ  
(๓) เป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นภารกิจที่เพ่ิมขึ้นจาก สป.อว. ในส่วน ๔๕ (๑) และ (๒) ให้ขอที่ถึงส านักงบประมาณ
โดยตรง มหาวิทยาลัยจะท าการตกลงกับส านักงบประมาณ ส่วนงบประมาณที่ สป.อว. จัดสรรได้  คือ  
ตามมาตรา ๑๕ (๓)  

- เรื่องการก่อสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์ ขอเรียนว่า ยังมีปัญหาเรื่องการการก่อสร้างยังด าเนินการ  
ไม่แล้วเสร็จ ผู้รับเหมายังมีปัญหาด้านสัญญาจ้างและปัญหายังไม่ได้มีการเริ่มก่อสร้ าง ในส่วนความส าคัญ 
ของอุทยานวิทยาศาสตร์  ขอเรียนว่า อุทยานวิทยาศาสตร์ เป็นช่องทางส าคัญ ในการที่ เชื่ อมต่อ  
กับภาคอุตสาหกรรมและสตาร์ทอัพ ซึ่งตั้งที่มหาวิทยาลัยจึงเรียกว่า University Science Park เป็นน า
ทรัพยากรในมหาวิทยาลัยมาให้บริการภาคอุตสาหกรรม ซึ่งบางมหาวิทยาลัยได้มีพ้ืนที่ท างานของ Start Up 
เป็นพ้ืนที่ในการติดต่อธุรกิจ เป็นฐานในการใช้เทคโนโลยีและการใช้ Lab ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ จะขอน าส่ง
รายละเอียดเป็นเอกสาร 

- ระบบ Digital ในมหาวิทยาลัย ขอเรียนกระทรวงอุดมศึกษาฯ ได้เข้าไปให้การสนับสนุนระบบดิจิทัล
ของมหาวิทยาลัย และการส่งข้อมูลในมหาวิทยาลัย มาที่กระทรวงอุดมศึกษาฯ ขอเรียนว่าการส่งข้อมูล 
ของมหาวิทยาลัยไปยังกระทรวงอุดมศึกษาฯ ปีละ ๒ ครั้ง ทั้งนี้ ได้พยายามให้มหาวิทยาลัย เป็นรูปแบบ 
ระบบดิจิทัล เช่น การออก Digital Transcript 

- ประเด็นงานวิจัยที่เชื่อมโยงไปถึงภาคเกษตรกร และ SME ขอเรียนว่า ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) การลงทุนด้านการเกษตร พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ 
เทคโนโลยี เช่น เครื่องจักร การแปรรูปอาหาร การจัดการน้ าด้วยระบบเทคโนโลยีหรือ Smart Farming  

- ประเด็นการผลิตบัณฑิตด้านแพทย์ด้านปฐมภูมิ ขอเรียนว่า ตามกฎหมายจะต้องจัดให้มีแพทย์ 
ปฐมภูมิ จ านวน ๑ ต่อหมื่นคนต่อประชากรของประเทศ ซึ่งจะต้องมีแพทย์ปฐมภูมิอยู่ที่  ๖ ,๕๐๐ คน  
โดยปัจจุบันมีแพทย์ปฐมอยู่ประมาณ ๗,๐๐๐ คน แต่มีปัญหาการกระจายตัวของแพทย์ปฐมภูมิไปไม่ถึง 
บางพ้ืนที่ รวมถึงพยาบาล ขณะนี้ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการสุขภาพปฐมภูมิแห่งชาติ 
แพทย์สภา ให้เกิดการกระจายและการขับเคลื่อนไปในทางตอบสนองพระราชบัญญัติสุขภาพปฐมภูมิ  
พ.ศ. ๒๕๖๒  
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- เรื่องโครงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา และการพัฒนาก าลังคน (Reinventing 
University) ขอเรียนว่า มีค่าใช้จ่ายน า Visit Professor ค่าใช้เป็นการท างานเป็นเครือข่าย การท า ABET หรือ
การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ อยู่ในข้อตกลงวอชิงตัน (Washington Accord) และเป็นการรับรอง 
ที่ได้รับการยอมรับมากท่ีสุด จึงมีค่าใช้จ่ายเพื่อดึงผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามา  

- หลักสูตร THAI KOSEN ขอเรียนว่า ได้ใช้เงินกู้จากรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบันมีสองมหาวิทยาลัย 
ที่มีหลักสูตร THAI KOSEN คือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นหลักสูตรที่สามารถผลิตเด็กเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมได้จริงและมีการได้รับ
การตอบรับจากหลักสูตร แต่มีค่าใช้จ่ายค่อยข้างสูง จึงจะปรับเปลี่ยนหลักสูตร THAI KOSEN ให้เข้ากับ
ประเทศมากขึ้น โดยเฟส ๒ จะมีโครงการที่จะขยายหลักสูตรไปยังมหาวิทยาลัยที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีราชมงคล ในรูปแบบคล้ายกันแต่จะไม่ใช้เงินกู้ 

- เรื่อง UniNet ขอเรียนว่า เป็นหน่วยงานที่ได้ด าเนินการมาแล้ว ๒๐ ปี วางโครงสร้างพ้ืนฐานใยแก้ว
น าแสงไฟ เบอร์ออฟติกทั่ วประเทศส าหรับสถาบัน อุดมศึกษา โรงเรียนบางแห่ ง ระยะทางรวม  
๖๗,๐๐๐ กิโลเมตร ท าหน้าที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตให้กับสถาบันศึกษา ส่วนงบประมาณที่ขอ ๙๓ ล้านบาท 
เนื่องจากด าเนินการมา ๒๐ ปี จึงเป็นปรับเปลี่ยนเพ่ือทดแทนอุปกรณ์และซ่อมบ ารุงให้มีประสิทธิภาพ 
ในการใช้งาน 

- เรื่องโครงการ Soft Power ขอเรียนว่า บริการวิชาการเป็นเสาหลักหนึ่ งขอมหาวิทยาลัย  
มีห้องปฏิบัติการจึงสามารถสนับสนุนให้หน่วยงานอื่นในการท าโครงการ Soft Power ได ้

- รายละเอียดเรื่องหลักเกณฑ์การค านวณเงินอุดหนุนรายหัวที่สถาบันอุดมศึกษา ขอส่งข้อมูลเป็น
เอกสาร 

- เรื่อง Skill Porfolio ขอเรียนว่า มีรูปแบบคล้ายกับ Skillsfuture Singapore แต่สิ่ งที่ อยู่ ใน  
Skill Porfolio จะมี Skill Mapping และ Skill Transcript ส่วนระบบที่ให้คูปอง ในส่วนที่ฟรี ๑,๒๐๐ บาท
ต่อหัวส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ และปีที่ ๔ เพ่ือให้เข้ามาสู่ระบบหลังจบการศึกษาหากมีการคิดค่าธรรมเนียม
เพ่ิมก็จะต้องจ่ายเอง  

- รายละเอียดความแตกต่างระหว่างแพลตฟอร์ม THAI MOOC กับ OFOS ขอมูลส่งข้อมูล 
เป็นเอกสาร 

- เรื่องบัญชีนวัตกรรม ขอเรียนว่า ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  
ได้ท าหน้าที่รับผิดชอบบัญชีนวัตกรรม โดยข้อชี้แจง ๒ ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นแรก เรื่องการจัดซื้อของบัญชีนวัตกรรมที่มีการชี้มูลว่ามีความผิด ขอเรียนว่า เรื่องทุจริต  
ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยได้หารือไปยังกระทรวงการคลัง  
และน าเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้มีประเด็นแนวทางการแก้ไข ๑๑ ข้อ ซึ่ง สวทช. ได้รับมาด าเนินการจ านวน  
๔ ประเด็น และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในวันที่  
๕ มิถุนายน ๒๕๖๘  

ประเด็นที่สอง เรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมของ สวทช. ขอเรียนว่า สวทช. ได้เก็บค่าธรรมเนียมเพียง  
๒รายการ คือส าหรับรายการที่ขึ้นทะเบียนใหม่ เก็บค่าธรรมเนียม ๓๐,๐๐๐ บาท ส่วนขอแก้ไขรายละเอียด 
มีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ ๗,๕๐๐ - ๑๕,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ได้รับปี ๒๕๖๘ จ านวน ๕๘๐,๐๐๐ บาท 
งบประมาณที่ใช้ในด าเนินการทั้งปี ๓.๖ ล้านบาท ซึ่งไม่เพียงพอ โดยทางกองทุนส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้อนุมัติเพ่ิมให้อีก ๖๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้  ค่าใช้จ่าย 
ที่เรียกเก็บเพียงพอครอบคลุมค่าใช้จ่ายของโครงการเท่านั้น  
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- เรื่องรถบรรทุกอเนกประสงค์ขับเคลื่อนสี่ล้อ ขอเรียนว่า มีความเป็นนวัตกรรมในหลายด้าน สามารถ
ขับได้ทั้งออฟโรดและออนโรด มียางเฉพาะที่สามารถที่ขับในพ้ืนที่เปียกที่ไม่หมุน โดยจะส่งขอมูลรายละเอียด
เป็นเอกสาร 

- เรื่องการจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ไปสู่ PMU 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ขอเรียนว่า ในไตรมาสที่ ๓ มีอัตรา
ของการจัดสรรเงินจากกองทุนไปสู่ PMU ภาพรวมร้อยละ ๙๕ และภาพรวมเงินจาก PMU ไปสู่นักวิจัยหรือ
หน่วยงานมีตัวเลขเกือบร้อยละ ๗๐ - ๘๐ อย่างไรก็ตาม สกสว. จะมีระบบติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ 
นี้โดยอาศัย Dashboard ของการท างานพร้อมกับ PMU รายละเอียดการด าเนินการตั้งแต่การจัดสรร
เงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ไป PMU ขอน าส่งเป็นเอกสาร 

- เรื่องการพัฒนาก าลังคนเซมิคอนดักเตอร์ ขอเรียนว่า ปีนี้ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือพัฒนาก าลังคน 
เซมิคอนดักเตอร์ ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๕ (๓) แต่ไม่ได้รับจัดสรรจาก
กองทุนเพ่ือพัฒนาการอุดมศึกษา จึงพยายามใช้งบประมาณที่มีอยู่ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยที่ได้เปิดหลักสูตร  
เซมิคอนดักเตอร์เอนจิเนียริงมี ๕ หลักสูตร และได้รับการตอบรับจากระบบการสอบ TCAS ค่อนข้างสูง  

- เรื่อง UniNet ขอเรียนว่า มีแผนที่จะลดบทบาทของ UniNet แต่ปัจจุบันบางสถาบันอุดมศึกษา 
และสถานศึกษายังคงใช้ Fiber Optic ของ UniNet ซึ่งยังใช้ได้และมีต้นทุนที่สมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม  
ได้พิจารณาลดบทบาทของการท าไฟเบอร์ออฟติก และใช้ UniNet ไปบริการด้านอ่ืนแทน เช่น การแชร์
ซอฟแวร์ต่างๆ ระบบคลาวด์ 

- เรื่องทุน ขอเรียนว่า ได้จัดสรเพ่ือพัฒนาคนด้านเซมิคอนดักเตอร์ โดยร่วมมือกับ Imperial College 
London โดยรับทุนกับปริญญาเอก เรียน IC Design ปีละ ๕ ทุน ซึ่งตามข้อตกลงเด็กท่ีรับทุนต้องท าวิจัยตาม
ตามความต้องการของประเทศ ส่วนกฎเกณฑ์ขอการรับทุนยังไม่เปลี่ยน เด็กต้องใช้ทุนตามหน่วยให้ทุน  
แต่จะมีความยืดหยุ่นให้เด็กสามารถไปท างานกับภาคเอกชนในลักษณะของการน าเอางานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ซึ่งนับรวมระยะเวลาการใช้ทุนอยู่ด้วย ทั้งนี้ อยู่ระหว่างพิจารณาเปลี่ยนแผนการให้นักเรียนที่รับทุน อว. 
สามารถท างานวิจัยในภาคเอกชนได้ในระยะเวลาหนึ่งและสามารถนับเป็นระยะเวลาใช้ทุนหรือนับระยะเวลา
การท า Post-doc ในต่างประเทศเป็นระยะเวลาใช้ทุน 

- เรื่อง Holding Company ขอเรียนว่า ได้ตั้งไปจ านวน ๑๒ แห่ง ล่าสุดได้ตั้งไว้ที่มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ มีทุนจดทะเบียนกว่า ๕๐๐ ล้านบาท ได้มีการตรวจสอบ และส่วนใดที่ต้องปรับปรุง โดยมี 
การแบ่งปันข้อมูลระหว่าง Holding Company เพ่ือเรียนรู้ระบบ  

- เรื่องหลักสูตร PSF (Professional Skills Framework) ขอรับข้อเสนอของกรรมาธิการ ที่เสนอให้
น าไปเทียบเคียงกับมาตรฐานกลาง  

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- หน่วยงานควรเปลี่ยนจากการให้บริการท่อร้อยสายเคเบิลใยแก้วน าแสงไฟเบอร์ออฟติก (UniNet) 

เป็นให้มหาวิทยาลัยใช้ระบบเครือข่ายของเอกสารชนแทน น่ าจะมีค่าใช้จ่ายที่ ต่ ามากกว่าต้นทุน  
การจดัให้บริการไฟเบอร์ออฟติก และเห็นว่าโครงการบริการท่อร้อยสายเคเบิลใยแก้วน าแสงน่าจะยกเลิกไปได้ 

- เรื่องหลักสูตร PSF (Professional Skills Framework) เพ่ือเพ่ิมสมรรถของอาจารย์ไม่ต้องผ่าน
หลักสูตร PSF แต่ให้มหาวิทยาลัยออกแบบหลักสูตรได้เอง เห็นว่ากระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย  
และนวัตกรรมต้องมีส่วนในการก าหนดแนวทางในการออกแบบหลักสูตรควรต้องเทียบเคียงมาตรฐานกลาง 
เพราะอาจมีการออกแบบเพ่ือเอ้ือประโยชน์กับพวกพ้องและการขโมยผลงาน ซึ่งไม่ท าให้เกิดมาตรฐาน  
ของนักวิชาการ 
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- หน่วยงานควรมีการปรับปรุงท้องฟ้าจ าลองเพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์กลุ่มครอบครัว
และเด็ก ซึ่งอาจเป็นโครงการที่มีประโยชน์และคุ้มค่ามากกว่าการจัดกิจกรรมแบบครั้งเดียว 

- การจัดสรรงบประมาณและการด าเนินโครงการควรมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยเฉพาะ  
ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสถาบันการศึกษาและชุมชน เพ่ือให้มั่นใจว่างบประมาณที่ใช้จะเกิด
ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าและตอบโจทย์เป้าหมายของประเทศ ทั้งนี้  หน่วยงานควรมีระบบติดตามผลที่ชัดเจน 
เพ่ือรายงานความคืบหน้าและผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว 

- หน่วยงานควรน าแผนยุทธศาสตร์ให้มแีนวทางท่ีชัดเจนในการใช้ Big Data เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการ รวมถึงการพัฒนาระบบที่สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างแม่นย า ซึ่งจะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อการพัฒนาศักยภาพขององค์กรภาครัฐในระยะยาว และสามารถตอบโจทย์ดังกล่าวได้อย่างแท้จริง  

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายอัศวิน  สุทธิวิเชียรโชติ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้  
๑. ขอรายละเอียดโครงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา (UniNet) และ

มหาวิทยาลัยไซเบอร์ (TCU)  
๒. ขอรายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติงบประมาณกองทุนเพ่ือส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจั ย 

และนวัตกรรม (ววน.) ไปแต่ละหน่วยงานของ PMU เป็นอย่างไร สถานการณ์อนุมัติเบิกจ่าย เหตุผลการอนุมัติ
เบิกจ่ายล้าช้า และแนวทางแก้ไข  

๓. ขอรายละเอียดสถานะและผลการด าเนินงานของ Holding Company ที่ตั้งตามมหาวิทยาลัย  
- นายพริษฐ์  วัชรสินธุ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้  
๑. ขอข้อมูลรายได้ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด ทั้งรายได้จากของมหาวิทยาลัยเทียบกับรายได้ที่ได้จาก

งบประมาณแผ่นดิน โดยเทียบเป็นสัดส่วนร้อยละ  
๒. ขอทราบรายละเอียดโครงการ Skill Portfolio   
๓ .ขอทราบรายละ เอียดความแตกต่ างระหว่ าง  Features ที่  OFOS ของ DGA ท าไม่ ได้  

แต่แพลตฟอร์ม THAI MOOC ท าได้  
๔. ขอรายละเอียดแนวคิดการค านวณหลักเกณฑ์ค่าธรรมเนียม ๑๕,๐๐๐ บาทต่อหัว ในโครงการซอฟ

พาวเวอร์ 
๕. ขอรายละเอียดหลักเกณฑ์การค านวณเงินอุดหนุนรายหัวที่สถาบันอุดมศึกษา ได้รับอุดหนุนจาก

งบประมาณแผ่นดิน เช่น สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการอุดหนุน/ วิธีการค านวณ/ การค านวณแตกต่างกัน
หรือไม่ส าหรับแต่ละประเภทสถาบันอุดมศึกษา/ การค านวณไม่ส าหรับแต่ละสาขาหรือคณะ/ เกณฑ์หรือ
ข้อจ ากัดในการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินอุดหนุน) 

- นางสาวชุติมา  คชพันธ์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดโครงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา และการพัฒนาก าลังคนข้ันสูง  
๒. ขอรายละเอียดแผนหรือแนวทางให้มีนักเรียนเข้ามาเรียนเพ่ิมขึ้นในสถาบันไทยโคเซ็น (Thai – 

KOSEN)  
๓. ขอรายละเอียดแนวทางและป้องกันการทุจริตในโครงการบัญชีนวัตกรรม 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอรายละเอียดข้อมูลที่ได้รับจากกฎกระทรวงดังกล่าว 

ได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงหลักสูตรอย่างไร 
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- นายอัศวิน  สุทธิวิเชียรโชติ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดการใช้งบประมาณจ านวน ๒๙๐ ล้านบาท ของโครงการ อว. แฟร์ และผลสัมฤทธิ์

ของการจัดโครงการ  
๒. ขอรายละเอียดและเหตุผลในการจัดตั้งงบประมาณซื้อเซิร์ฟเวอร์ จ านวน ๙๓ ล้านบาท แทนการ

ใช้บริการคลาวด์ตามนโยบาย Cloud First  
๓. ขอรายละเอียดการจัดท าโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ จ านวน ๕๕๐ ล้านบาท 
๔. ขอรายละเอียดรายรับ รายจ่าย และจ านวนผู้เข้าใช้บริการในแต่ละแห่งของอุทยานวิทยาศาสตร์ 

ย้อนหลัง ๕ ปี 
- นายพริษฐ์  วัชรสินธุ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. รายละเอียดการค านวณค่าธรรมเนียมสนับสนุนผู้ เข้าเรียน ๑๕,๐๐๐ บาทต่อคน ส าหรับ  

๒,๕๐๐ คน ในโครงการขับเคลื่อนและยกระดับนวัตกรรมอาหาร ด้วยขุมพลังสหวิทยาการ หรือ หนึ่งหมู่บ้าน
หนึ่งเชฟอาหารไทย (เช่น cost breakdown / ใบเสนอราคาท่ีเกี่ยวข้อง) 

๒. รายละเอียดหลักสูตร ผู้สอน รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดที่ผ่านมางบ ๒๕๖๗ – ๒๕๖๘  
และที่อยู่ ในแผนงบ ๒๕๖๙ เกี่ยวกับโครงการขับเคลื่อนและยกระดับนวัตกรรมอาหาร ด้วยขุมพลัง 
สหวิทยาการ หรือ หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งเชฟอาหารไทย เช่น TOR / ผู้ยื่นข้อเสนอ/ผู้ชนะการเสนอ/ผลการ
ด าเนินการ 

๓. รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม Thai MOOC (เช่น รายละเอียดงบประมาณที่ใช้
ย้อนหลัง จ าแนกตามรายการ/รายละเอียดงบประมาณที่มีการจัดท าค าขอและที่ได้รับอนุมัติในงบ ๒๕๖๙ 
จ าแนกตามรายการ/จ านวนและรายชื่อหลักสูตร – คอร์ส/ยอดผู้ใช้งาน/ยอดผู้ลงทะเบียน/ยอดผู้ชมคลิปการ
สอน 

๔. รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม Skill/Credit Portfolio ที่มีการตั้งงบประมาณไว้ 
๕,๔๑๓,๗๔๖,๐๐๐ ส าหรับงบ ๒๕๖๙ – ๒๕๗๒ เช่น รายละเอียด Features ที่ท าได้ใน Platform/user 
journey หรือ wireframe ของ platform/TOR/cost breakdown ส าหรับทั้งงบ ๒๕๖๙ และงบ ๒๕๗๐ – 
๒๕๗๒/รายละเอียดหลักสูตรหรือเนื้อหาที่เตรียมจัดท า 

๕. ตารางเปรียบเทียบ Features ระหว่าง ๔ platforms ดังต่อไปนี้ (๑) Thai MOOC (สป.อว.) / 
(๒) OFOS (DGA) / (๓) Skill/Credit Portfolio (สป.อว.)/(๔) EWE (สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ) 

๖. Features ที่ OFOS ของ DGA ท าได้ แต่ Thai MOOC ท าไม่ได้ 
๗. รายละเอียดงบประมาณทั้ งหมดที่ รั ฐบาล Singapore ใช้ ไปกับ  Platform SkillsFuture 

Singapore 
๘. รายได้ของสถานบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง จ าแนกระหว่างรายได้ที่สถาบันอุดมศึกษาจัดหาเองและ

รายได้ทีไ่ด้จากงบประมาณแผ่นดิน ย้อนหลัง ๕ ปี 
๙. รายละเอียดเรื่องเกณฑ์การค านวณเงินอุดหนุนรายหัว ที่สถานบันอุดมศึกษาได้รับอุดหนุน  

จากงบประมาณแผ่นดิน เช่น สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการอุดหนุน/วิธีการค านวณ/การค านวณแตกต่างกัน
หรือไม่ส าหรับแต่ละประเภทสถาบันอุดมศึกษา/การค านวณแตกต่างกันหรือไม่ส าหรับแต่ละสาขาหรือคณะ/
การค านวณแตกต่างกันหรือไม่ส าหรับแต่ละพ้ืนที่/เกณฑ์หรือข้อจ ากัดในการใช้จ่ายงบประมาณจากเงิน
อุดหนุน 

๑๐. แผนในการปรับปรุงเกณฑ์การค านวณเงินอุดหนุนรายหัว ที่สถานบันอุดมศึกษาได้รับอุดหนุน
จากงบประมาณแผ่นดิน  
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๑๑. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ TCAS ทั้งหมดที่คาดการณ์ว่าผู้สมัครทุกคนรวมกันต้องจ่ายในแต่ละปีและ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ TCAS ที่ อว. ช่วยอุดหนุนในงบ ๒๕๖๙ 

๑๒. งบการเงินหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องของ ทปอ. (หากมี) 
๑๓. รายละเอียดโครงการ – กิจกรรม - หลักสูตรทั้งหมดเกี่ยวกับการยกระดับทักษะ หรือ Reskill 

Upskill เช่น วัตถุประสงค์/จ านวนและประเภทผู้เรียน/หลักสูตร/รูปแบบการเรียนการสอน/ประเภทผู้สอน/
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง/ตัวชี้วัดความส าเร็จ) 

๑๔. ร่าง พรฎ ที่กระทรวงเตรียมการส าหรับการลดหย่อนภาษีให้กับผู้ประกอบการที่จ้างนักศึกษา
ฝึกงาน 

๑๕. มาตรการหรือโครงการที่กระทรวงมีในงบ ๒๕๖๙ เพ่ือส่งเสริมการฝึกงาน 
- นายชิตวัน  ชินอนุวัฒน์ กรรมาธิการ ขอรายละเอียดการแข่งขันที่ขอรับจัดสรรงบประมาณในปี 

๒๕๖๙ มีรายการการแข่งขัน ประเทศท่ีไปแข่งขัน และชนิดกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันมีอะไรบ้าง  
- นายกิตติชัย  เอ่งฉ้วน กรรมาธิการ ขอรายละเอียดแผนงานในการผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุข

ตามท่ีก าหนดในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒  
- นายเดชรัต  สุขก าเนิด กรรมาธิการ ขอรายละเอียดคลังข้อมูลที่มีการท า เรื่อง Big Data  

ที่ด าเนินการผลิตรายงานออกมาเป็น จ านวน ๒๐ รายงาน  
- นางสาวชุติมา  คชพันธ์ กรรมาธิการ ขอรายละเอียดหลักสูตรผ่านการรับรองมาตรฐานนานาชาติ 

๕ หลักสูตร  
- นางสาวลิณธิภรณ์  วริณวัชรโรจน์ โฆษกคณะกรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดโครงการเนชั่นแนล เครดิตแบงค์ ที่มีการขออนุมัติงบประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท  

ว่ามีรูปแบบการด าเนินการ เป้าหมาย ผลลัพธ์ และวัตถุประสงค์อย่างไร  
๒. ขอรายละเอียดโครงการพัฒนาและยกระดับศักยภาพนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  

งบประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท มีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการด าเนินโครงการและเป้าหมายอย่างไร 
๓. ขอรายละเอียดโครงการเครดิตพอร์ตฟอลิโอ งบประมาณกว่ า ๗๐๐ ล้านบาท มีรูปแบบ 

การด าเนินงาน เป้าหมาย และผลลัพธ์ที่คาดหวังอย่างไร 

 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ     ๔๐๘,๔๗๓,๘๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมวิทยาศาสตร์บริการในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอทราบรายละเอียดการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จ านวน ๕๑ ล้านบาท ที่มาของโครงการ  

จ านวนเครื่องที่จัดซื้อ 
- ขอทราบว่าโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนของกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีความแตกต่างจาก

โครงการส่งเสริมสินค้าชุมชนของหน่วยงานอ่ืนอย่างไร และมีมาตรการป้องกันการซ้ าซ้อนของงบประมาณ
หรือไม ่

- ขอทราบว่าโครงการบริหารจัดการองค์กรและบริการสารสนเทศ งบประมาณ ๑๕๓ ล้านบาท  
มีความจ าเป็นเร่งด่วนอย่างไร และมีผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจหรือประโยชน์ต่อสังคมอย่างไร โดยเฉพาะ  
ในส่วนของระบบสารสนเทศ  
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หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- เรื่องโครงการบริหารจัดการองค์กรและการบริหารสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ให้มีประสิทธิภาพ ขอเรียนว่า งบประมาณส่วนนี้ท ามาพัฒนาภายในองค์กร รวมถึงการก่อสร้างอาคาร ๖ ชั้น 
และการปรับรูปแบบขององค์กรเป็น Digital Transformation สนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์ การเชื่อมโยง
การสืบค้นห้องสมุดในรูปแบบ E-Library  

- ประเด็นโครงการพัฒนาสินค้าชุมชนเพ่ือพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซ้ าซ้อนกับกระทรวงอ่ืน
หรือไม่  ขอเรียนว่า เรื่องพัฒนาชุมชนได้ ใช้กลไกทางด้านวิทยาศาสตร์ เข้าไปพัฒนาสินค้าชุมชน  
และใช้ห้องปฏิบัติการในการน าสินค้าชุมชนมาทดสอบ เพื่อแก้ไขและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลักดัน
ให้ผลิตภัณฑ์เข้าสู่มาตรฐาน และน าวิจัยมาผลักดันชุมชนให้ผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่  

- เรื่องการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จ านวน ๕๑ ล้านบาท ขอเรียนว่า การจัดซื้อตัวคอมพิวเตอร์ 
จ านวนงบ ๘ ล้านบาท นอกจากนั้นเป็นเรื่องของการจัดระบบและอุปกรณ์เครือข่าย โดยรายละเอียดขอน าส่ง
เป็นเอกสาร  

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายอัศวิน  สุทธิวิเชียรโชติ  กรรมาธิการ ขอรายละเอียดการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จ านวน  

๕๑ ล้านบาท (ที่มาของโครงการ จ านวนเครื่องที่จัดซื้อ) 

 
ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ    ๕๘๕,๓๑๐,๔๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานการวิจัยแห่งชาติในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอสอบถามว่าค่าเป้าหมายการเก็บรวบรวมงานวิจัยของเวปไซต์ TMRR (Thailan Nation 

Research Repository) ในปี ๒๕๖๙ จะเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
- ขอทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณเดินทางไปต่างประเทศในปี  ๒๕๖๙ จ านวน  

๑๒๘ ล้านบาท  
- ขอทราบว่างบประมาณงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ อยู่ในงบประมาณโครงการประสานความ

ร่วมมือระหว่างหน่วยงานใช่หรือไม่  
- ขอทราบว่าจะถ่ายโอนโครงการปูม้าไปให้หน่วยงานที่ท าวิจัยอ่ืนท าหรือไม่  
- กรณีการด าเนินโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ขอทราบว่ามีผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
เป็นอย่างไร และแผนงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ มีเป้าหมายและแนวทางอย่างไร 

- โครงการยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการจัดการความรู้
ที่ใช้ประโยชน์ เช่น เครื่องสับย่อย เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย หรืออบแห้งข้าวเปลือก มีรายละเอียดการด าเนินงาน 
ในพ้ืนที่ต่าง ๆ อย่างไร และขอเหตุผลในการมุ่งเน้นพื้นที่ในความดูแลของ กอ.รมน.  

- ขอทราบว่าโครงการส่งเสริมและขยายผลชุมชนไม้มีค่า มีรายละเอียดการด าเนินงานอย่างไร  
และมีตัวอย่างความส าเร็จหรือผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนในด้านเศรษฐกิจหรือสิ่งแวดล้อมหรือไม่ 
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- ในส่วนของโครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือ
ยกระดับชุมชนรากฐานในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจบนเส้นทาง LIMBC ขอทราบว่าโครงการที่แบ่งเป็น ๓ ระยะ 
ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย มีความคืบหน้าในแต่ละระยะอย่างไร และในปี ๒๕๖๙
งบประมาณท่ีขอเพ่ิมเติมจะน าไปใช้ในกิจกรรมใดบ้าง 

- กรณี นวัตกรรมชุดอบแห้ งข้าวเปลือกที่ ได้ด าเนินการส่งเสริม ในปีที่ ผ่ านมา ขอทราบว่า 
ผลการด าเนินงานและประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับจากนวัตกรรมดังกล่าวเป็นอย่างไร  

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- เรื่องการสนับสนุนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในระยะแผน ๒๐ ปี  ขอเรียนว่า  

ส านักงานวิจัยแห่งชาติ มีกลไกการด้านการพัฒนาบุคลากร นักวิจัย บทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
และได้ลงพื้นที่เพ่ือพัฒนา  

- เรื่องการยกระดับทรัพยากรมนุษย์ การจัดการความรู้งานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ขอเรียนว่า วช.  
ได้สนับสนุนอย่างต่อเนื่องไม่ต่ ากว่า ๑๐ ปี มีองค์ความรู้ครอบคลุมทั้ง ๗๖ จังหวัด และการน าบทบาท 
ของปราชญ์ชุมชนมาใช้ ส่วนใหญ่เป็นการน างานวิจัยมาเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตในภาคของการเกษตร  

- เรื่องการขยายผลโครงการชุมชนไม้มีค่า ขอเรียนว่า มีการด าเนินตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ โดย วช.  
ได้น าโครงการส่งเสริมไม้มีค่าของ ววน. ในที่ดินของเกษตรกรและประชาชน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เน้นการสร้างโอกาสและพ้ืนที่สีเขียว โดยขอส่งรายละเอียดเป็นเอกสาร 

- เรื่องวิทยาศาสตร์สถาน ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ ที่อยู่ในส่วนของ Sand Box 
เดิม ขอเรียนว่า ในปี ๒๕๖๘ เรื่องการบริหารแผนได้อยู่ ในการดูแลของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ  
ส่วนงบบริหารอยู่ที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

- เรื่องการพร้อมใช้งานวิจัยและผลงานวิจัยในส่วนของเทคโนโลยี ขอเรียนว่า ส านักงานวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) ได้สนับสนุนทุนพัฒนา ให้มีเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและนวัตกรรม เรื่องการปลูก เก็บเกี่ยว  
การแปรรูป ในพ้ืนที่ต้นแบบในหลายจังหวัด โดยขอส่งรายละเอียดเป็นเอกสาร 

- เรื่องนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาพืชผลทางการเกษตรเพ่ิมเติม เช่น ผลไม้เศรษฐกิจ ขอเรียนว่า  
มีการใช้นวัตกรรมและมาตรฐานในการส่งออกในหลายประเทศ รายละเอียดขอน าส่งเป็นเอกสาร 

- เรื่องการขยายผลของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจฐานราก ขอเรียนว่า วช. ได้ ด าเนินงาน
ครอบคลุม ตั้งศูนย์วิจัยชุมชนครอบคลุมการท างาน ๗๖ จังหวัด และมีการลงพ้ืนที่ร่วมกับองค์การบริหาร 
ส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง โดยขอส่งรายละเอียดเป็นเอกสาร 

- เรื่องการส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจในพ้ืนที่ในระเบียนเศรษฐกิจ ในภาคเหนือ
ตอนล่าง ขอเรียนว่า ได้สนับสนุนการวิจัยในพ้ืนที่ตั้งแต่ฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของภาคเหนือตอนล่าง
ตั้ งแต่ อุตรดิตถ์จนถึงสุ โขทัย พิษณุ โลก และข้ามไปจนถึงหนองคาย ทั้ งนี้  ทุกส่วนของการท างาน  
เป็นความต้องการของจังหวัด โดยขอส่งรายละเอียดเป็นเอกสาร 

- เรื่องการส่งเสริมนวัตกรรมเพ่ืออบเมล็ดข้าว ขอเรียนว่า เป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ชุมชน 
และเกษตรกรในเรื่องความชื่นของเมล็ดพันธุ์ข้าว ไม่ต้องใช้การตาก สามารถเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ  
และมีการกระจายของนวัตกรรมผ่านการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้ ได้ติดตามประมวล
ข้อมูลประสิทธิภาพไว้แล้ว โดยขอส่งรายละเอียดเป็นเอกสาร 
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- มติคณะรัฐมนตรีเรื่องผักตบชวา ขอเรียนว่า ในปี ๒๕๖๒ ได้มอบหมายให้ส านักงานวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) มีส่วนร่วมในการก าจัดผักตบชวา โดยส านักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้สนับสนุนเรื่องนวัตกรรม  
ศาสตร์ชีววิถีและการน าวัชพืชมาท าให้เกิดการใช้ประโยชน์ โดยด าเนินการร่วมกับกรุงเทพมหานคร  
คลองเปรมประชากร และบางแห่งในจังหวัดนครปฐม โดยขอส่งรายละเอียดเป็นเอกสาร 

- เรื่องแพลตฟอร์ม TMRR ที่ได้พัฒนาเพ่ิมขึ้น ขอเรียนว่า ขณะนี้ได้น าเรื่อง AI มาใช้ในการพัฒนา
ต่อเนื่องและจะขยายความคืบหน้าให้ถึงร้อยละ ๑๐๐  

- เรื่องงบเดินทางไปต่างประเทศ ขอเรียนว่า มีงบประมาณ ๔.๑ ล้านบาท ส่วนจ านวนตัวเลข 
 ๑๒๘ ล้านบาท เป็นภาพรวมของกรอบการท างานส่งเสริมและการประสานงาน เป็นทั้งเงินอุดหนุนและ
รายจ่ายอ่ืนส่วนการเดินทางไปต่างประเทศเป็นไปตามกรอบความร่วมมือที่ด าเนินการร่วมกันระหว่าง วช.  
กับหน่วยงานนั้นๆ เพ่ือส่งเสริมด้านการสร้างมาตรฐาน การยอมรับด้านผลงานด้านนวัตกรรมของนักวิจัยไทย 

- เรื่องงานวันนักประดิษฐ์ ขอเรียนว่า อยู่ในการกรอบท างานเรื่องการส่งเสริมต่อยอดการพัฒนา  
ซึ่งครอบคลุมถึงการสร้างมาตรฐาน การส่งเสริมประดิษฐ์กรรมซึ่งครอบคลุมถึงการจัดงานวันนักประดิษฐ์ 

- เรื่องธนาคารปูม้า ขอเรียนว่า ในลักษณะการท างานของธนาคารปูม้าได้ขยายการท างานในรูปแบบ 
Research liberalization ส่วนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานได้ด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเป็น ไป 
ตามความต้องการของคณะกรรมการกลาง ทั้งการพัฒนา การแปรรูป และติดตามประเมินผลส าเร็ จในทุกปี  
โดยรายละเอียดขอส่งเป็นเอกสาร 

- เรื่องบทบาทของส านักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ใน  หรือ หน่วยงานบริหารและจัดการทุนวิจัย  
ขอเรียนว่า วช. เป็น PMU ที่หน่วยแรกที่ได้มีการด าเนินการกับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สปสว.) ที่ มี การอนุ มัติทุน ให้ แล้ว เสร็จภายในเดือนมีนาคม ในไตรมาสที่  ๒  
ของปีงบประมาณแล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ และเงินงวดแรกในทุกโครงการจ านวน ได้โอนให้กับทุกหน่วยงาน 
ในสัปดาห์ที่หนึ่งถึงสัปดาห์ที่สอง ของเดือนเมษายน ส่วนการได้รับประมาณ วช. ได้รับงบประมาณในเดือน
มกราคม  

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายเดชรัต  สุขก าเนิด กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดการด าเนินโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ มีผลการด าเนินงานที่ผ่านมา
เป็นอย่างไร และแผนงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ มีเป้าหมายและแนวทางอย่างไร 

๒. ขอรายละเอียดโครงการยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
ว่ามกีารด าเนินงานในพ้ืนที่ต่าง ๆ อย่างไร และขอเหตุผลในการมุ่งเน้นพื้นที่ในความดูแลของ กอ.รมน. 

๓. ขอรายละเอียดโครงการส่งเสริมและขยายผลชุมชนไม้มีค่า มีรายละเอียดการด าเนินงานอย่างไร 
และมีตัวอย่างความส าเร็จหรือผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนในด้านเศรษฐกิจหรือสิ่งแวดล้อมหรือไม่ 

- นายนพพล  เหลืองทองนารา กรรมาธิการ ขอรายละเอียดเกี่ยวกับนวัตกรรมชุดอบแห้งข้าวเปลือก 
ทีไ่ด้ด าเนินการส่งเสริมผลการด าเนินงานและประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับจากนวัตกรรมดังกล่าวเป็นอย่างไร  

- นายอัศวิน  สุทธิวิเชียรโชติ กรรมาธิการ ขอรายละเอียดผลการด าเนินงานของธนาคารปูม้า 
ลักษณะการท างานของธนาคารปูม้าและการประเมินผลส าเร็จของโครงการ 
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ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ    ๔๕๘,๕๔๔,๗๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอทราบว่าบทบาทของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) ในการป้องกันและเตรียมความพร้อมด้าน

นิวเคลียร์ให้สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานระดับนานาชาติมีความส าคัญอย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- หน่วยงานขอขอบคุณที่เห็นคุณค่าในสิ่งที่ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) เพ่ือป้องประเทศชาติ 

และประชาชนให้มีความปลอดภัยจากเรื่องนิวเคลียร์ รวมถึงการพัฒนาความเข้าใจและสร้างระบบความพร้อม 
เพ่ือเตรียมความพร้อมอย่างเต็มความสามารถ เป็นไปตามบทบาทของกฎหมาย และสอดคล้องกับระดับ
นานาชาติ 

 
 
 

 
เลิกประชุม เวลา ๑๙.๓๐ นาฬิกา 

 
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ส านักกรรมาธิการ ๑ 


